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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป พ.ศ.2566 

วันท่ี  16  พฤศจิกายน  2566  เวลา  10.00  น. เปนตนไป 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ช้ัน 2          

สมาชิกสภาเทศบาลผูเขาประชุม 

 

ผูไมมาประชุม 

 
- 

 

 

ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 
หมาย

เหต ุ

1. นายไพบูลย    แฝงเมืองคุก ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ไพบูลย      แฝงเมืองคุก  

2. นายถนอม   ไตรเสนีย รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ถนอม       ไตรเสนีย  

3. นายคงศักดิ์    มาทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย คงศักดิ์      มาทอง  

4. นายคำเบา     อรสี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย คำเบา       อรสี  

5. นายทรงศักดิ์    หาญโสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ทรงศักดิ์     หาญโสภา  

6. นายประกอบ    โกศล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ประกอบ     โกศล  

7. นายสุนทร     นาใจเย็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย สุนทร         นาใจเย็น  

8. นางเปรมปรี       ฝุนแกว            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เปรมปรี       ฝุนแกว             

9. นางบุหงา          ศรีออน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย บุหงา          ศรีออน  

10. นายธวัช        พรหมเมตตา       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ธวัช        พรหมเมตตา        

11. นายนิกร        เชื้ออุน      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย นิกร        เชื้ออุน       

12. นายนรินทรเดช  พรหมเมตตา      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย นรินทรเดช  พรหมเมตตา       

13. นายธรรมปพน  แกวมุงคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ธรรมปพน  แกวมุงคุณ  
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ผูเขารวมประชุม 

ที่ ช่ือ-สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 
หมาย

เหต ุ
1. นางปาลิดา   คำพิบูลย นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย ปาลิดา  คำพิบูลย  

2. นายมนัส     โมดำ รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย มนัส     โมดำ 
 

3. นายบรรจบ  บุญเสริม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ บรรจบ  บุญเสริม  

4. นางสาววงเดือน   คลื่นแกว เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ วงเดือน   คลื่นแกว  

5. นายจักรกฤษณ พรมเมืองเกา รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย จักรกฤษณ  พรมเมืองเกา  

6. นางสุชาดา   จอดนอก ผูอำนวยการกองคลัง สุชาดา   จอดนอก 
 

7. นางสาวออรดี   พานอย ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม ออรดี   พานอย 
 

8. นายเอกภพ   ดารีย ผูอำนวยการกองชาง เอกภพ  ดารีย 
 

9. นางดาวไสว   บัวจารย หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ดาวไสว   บัวจารย  

10. นายสุริยัน   คงผดุง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป สุริยัน    คงผดุง  

11. นางสาวกนกวรรณ  อุทาทิพย นักวิชาการเงินและบัญชี กนกวรรณ  อุทาทิพย  

12. นายเกียรติชัย  ลาดบัวขาว ผูใหญบานโนนสูงเปลือย เกียรติชัย  ลาดบัวขาว  

13. นางสาวชลลดา   ตาเมือง เจาพนักงานธุรการ ชลลดา   ตาเมือง  

14. นางสาวพชรอร   พลบรูณ ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ พชรอร   พลบูรณ  

15. นางน้ำฝน      ไชยสงค นักการ น้ำฝน   ไชยสงค  

16. นางสาวนวลละออ   ชัยสงค ผูชวยเจาพนักงานธุรการ นวลละออ   ชัยสงค  

17. นายพิสิฐชัย  ชัยคำภา พนักงานจางท่ัวไป พิสิฐชัย  ชัยคำภา  

 
 
นายธรรมปพน  แกวมุงคุณ  ปลัดเทศบาล 
           เมื ่อถึงกำหนดเวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่ 4 ประจำป พ.ศ. 2566 แลว กระผมได
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือยที่ไดลงชื่อไว มีผูมาประชุมครบองคประชุมแลว         ขอ
เรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกลาวเปดประชุมสภา
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป พ.ศ. 2566 ตอไป  
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นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก  ประธานสภาเทศบาล 
  เรียน รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย         
รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผูอำนวยการกองและ
ผูเขารวมประชุมทุกทาน สำหรับการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำป พ.ศ. 2566 มีระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง   ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

    .................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  

    - รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป พ.ศ. 2566  

เม่ือวันท่ี  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2566 

- รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2566  

เม่ือวันท่ี  30  สิงหาคม  พ.ศ. 2566 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง กระทูถาม (ถามี) 

             ................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ท่ีเสนอใหม / เพ่ือพิจารณา  

4.1 ญัตติที่ 1/2566 เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด      คาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (สำนักปลัดเทศบาล) 

4.2 ญัตติที่ 2/2566 เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด      คาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (โนตบุค) (สำนักปลัดเทศบาล) 

4.3 ญัตติที่ 3/2566 เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด      คาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร(เครื่องพิมพ) (สำนักปลัด) 

4.4 ญัตติที่ 4/2566 เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด      คาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (สแกนเนอร) (สำนักปลัด) 

4.5 ญัตติที่ 5/2566 เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด     คาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑสำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หองปฏิบัติราชการปลัดเทศบาล) 

(สำนักปลัดเทศบาล) 
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4.6 ญัตติที่ 6/2566 เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด     คาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑสำนักงาน (เครื ่องปรับอากาศหองปฏิบัติราชการหนาหอง

ปลัดเทศบาล) (สำนักปลัดเทศบาล) 

 4.7 ญัตติที่ 7/2566 เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด     คาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑสำนักงาน (ชุดโซฟาหองปฏิบัติราชการรองนายกเทศมนตรี)  

(สำนักปลัดเทศบาล) 

4.8 ญัตติท่ี 8/2566 เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการตลาด

สดนาซ้ือ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

4.9 ญัตติที่ 9/2566 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รายการครุภัณฑ

คอมพิวเตอร (เครื่องพิมพ) (กองสวัสดิการสังคม) 

4.10 ญัตติที ่ 10/2566 เรื ่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด      คา

ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (โนตบุค) (กองคลัง) 

4.11 ญัตติที ่ 11/2566 เรื ่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด     คา

ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องพิมพ) (กองคลัง) 

4.12 ญัตติที ่ 12/2566 เรื ่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด     คา

ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองคลัง) 

4.13 ญัตติที ่ 13/2566 เรื ่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด     คา

ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) (กองคลัง) 

4.14 ญัตติที ่ 14/2566 เรื ่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด     คา

ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) (กองชาง) 

4.15 ญัตติที ่ 15/2566 เรื ่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด     คา

ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑอ่ืน (เครื่องปมลม) (กองชาง) 
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4.16 ญัตติท่ี 16/2566 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รายการครุภัณฑ

การเกษตร (เครื่องปมน้ำ) (กองการศึกษา) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………… 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                     กระผมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เลยนะ
ประธานสภาเทศบาล   ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 
นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก   - เรื่องท่ี 1 เนื่องดวย วันท่ี 15  พฤศจิกายน พ.ศ.2566       
ประธานสภาเทศบาล ที่ผานมา มีการประชุมของคณะกรรมการจัดหาผลประโยชนทรัพยสิน

ของเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เพราะจะมีการตอสัญญาการเชา
ทรัพยสิน ซึ ่งรายละเอียดตางๆทางเจาหนาที ่ก็จะขอนำญัตติเขาสู
ระเบียบวาระเปนลำดับตอไปนะครับ 

  -เรื่องที่ 2 ขอแจงกำหนดการ คณะรัฐมนตรีเดินทางมาประชุม 
ครม.สัญจร ในวันที่ 3 - 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566       ที่โรงแรม
ณัฐพงษแกรนด จังหวัดหนองบัวลำภูนะครับ 

                          
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก   - ระเบียบวาระที ่ 2 เรื ่องรับรองรายงานการประชุมครับ   

ประธานสภาเทศบาล   จะพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3        

เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม 2566 กอนนะครับ มีทานใดประสงคจะขอ

แกไขถอยคำหรือขอความใดหรือไมครับ เชิญครับ 

- ไมมีทานใดแกไขถอยคำหรือขอความใดนะครับ ถาไมมีผมจะ

ขอมิติที ่ประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯทานใดเห็นชอบรับรองรายงาน

การปประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 เม่ือวันท่ี 15  สิงหาคม 

2566 โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม   - เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล      

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 เม่ือวันท่ี 15  สิงหาคม 2566 

เห็นชอบ 11 เสียง 

ไมเห็นชอบ - เสียง 

งดออกเสียง - เสียง 

  

 

 



๖ 

 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก   -  ในลำด ับต อไป เป นการร ับรองรายงานการประชุม   

ประธานสภาเทศบาล   สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม  

2566 มีทานใดประสงคจะขอแกไขถอยคำหรือขอความใดหรือไมครับ 

เชิญครับ 

- ไมมีทานใดแกไขถอยคำหรือขอความใดนะครับ ถาไมมีผมจะ

ขอมิติที ่ประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯทานใดเห็นชอบรับรองรายงาน

การปประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 

2566 โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม   - เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล      

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2566 

เห็นชอบ 11 เสียง 

ไมเห็นชอบ - เสียง 

งดออกเสียง - เสียง 

ผมขอดำเนินการตอในระเบียบวาระท่ี 3 นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง   กระทูถาม 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก           - ไมมีกระทูถามนะครับ ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง ท่ีเสนอใหม / เพ่ือพิจารณา 

นายไพบูลย แฝงเมืองคุก  
ประธานสภาเทศบาล 

             - ตอไป เปนการพิจารณาญัตติ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาไปทีละ  

     ญัตตินะครับ ญัตติท่ี 1  เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจาย  

     ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด     

     คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (สำนักปลัดเทศบาล) กอนท่ี   

     ทานนายกจะเสนอญัตติ ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ แจงระเบียบ         

     ท่ีเก่ียวของ ขอเชิญครับ 

นายธรรมปพน แกวมงคุณ                         
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

 

 
             - เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และ 
     ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผม นายธรรมปพน  แกวมุงคุณ   
     ตำแหนง ปลัดเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย    
     ขอชี้แจงขอระเบียบกฎหมาย ดังนี้ครับ 
             - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ   
     องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 ขอ ๒๗ “การโอนเงิน 

     งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทำให   
     ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม     
     ใหเปนอำนาจขออนุมัติของสภาทองถ่ิน”  



๗ 

 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                             
ประธานสภาเทศบาล 

นางปาลิดา   คำพิบูลย 
นายกเทศมนตรี  
 
 
นายมนัส   โมดำ                             
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

             - ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯครับ เชิญทานนายกเทศมนตรีได
เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาครับ 
        
             - เรียน ทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ญัตติท่ี 1 ถึง 8 ดิฉันขอมอบหมายใหรองนายก
มนัส โมดำ เปนผูเสนอญัตติคะ 

    - เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ
คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผูบริหาร เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม  ในหมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  จำนวน 20,000 บาท โดยมี
หลักการและเหตุผล  ดังนี้  
             หล ักการ  การโอนลดเง ินงบประมาณรายจ ายประจำป
งบประมาณพ.ศ.2567 ไปตั้งจายรายการใหม รายละเอียดดังนี้ 
             โอนลด แผนงาน บร ิหารงานทั ่ว ไป งาน บร ิหารท ั ่ ว ไป               

งบดำเนินงาน หมวดคาตอบแทน ประเภท เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน

กรณีพิเศษ  

งบประมาณท่ีอนุมัติ     จำนวน   165,000   บาท 

งบประมาณกอนโอน    จำนวน   165,000   บาท 

จำนวนเงินท่ีโอนลด     จำนวน     20,000   บาท 

งบประมาณหลังโอน    จำนวน   145,000   บาท 

              โอนตั ้งจ ายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานทั ่วไป        

งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

โครงการ/รายการ  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการปฏิบัติราชการภายในสำนักปลัดเทศบาล ปรากฏตามเกณฑ

ราคากลางและค ุณล ักษณะพ ื ้นฐานการจ ัดหาอุปกรณและระบบ 

คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกอบดวย รายการดังนี ้

เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานสำนักงาน ราคา  20,000  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และ 

8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาิกาไดในกรณี

ท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boostหรือ Max 

Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จำนวน 

1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 

รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา   

8 GB 



๘ 

 

นายมนัส   โมดำ                             
รองนายกเทศมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายไพบูลย   แฝงเมืองคุก                             
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม 
 

 

 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา     

1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB 

จำนวน 1 หนวย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/ 

1000 Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา  1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา 3 ชอง 

- มีแปนพิมพและเมาส 

- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จำนวน 1 หนวย 

  งบประมาณท่ีตั้งไว                จำนวน    0     บาท 

 งบประมาณคงเหลอืกอนโอน     จำนวน    0     บาท 

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม    จำนวน  20,000 บาท 

             เหตุผล เพื่อใชในการปฏิบัติราชการภายในสำนักปลัดเทศบาล 

ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั ้น จึงขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.2567 ไปตั ้งจายเปนรายการใหม         

ในหมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหเกิดประโยชนตอทาง

ราชการตอไป โดยอาศัยอำนาจตามความใน ข อ 27 แหงระเบ ียบ

กระทรวงมหาดไทยว าด วยว ิธ ีการงบประมาณขององคกรปกครอง         

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 

             ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย 

เพ่ือพิจารณาตอไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ  นางปาลิดา   คำพิบูลย 

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย 

              - ขอบคุณทานรองนายกฯ ครับ ตามที ่ทานไดนำเสนอญัตติ    

ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 

เพื ่อตั ้งจ ายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภ ัณฑ

คอมพิวเตอร ตอท่ีประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายสอบถาม

หรือมีขอสงสัยในญัตตินี้หรือไม โปรดยกมือข้ึนครับ  

         - ถาไมมี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาฯทานใด

เห็นชอบอนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

คอมพิวเตอร โปรดยกมือครับ    

              - เห็นชอบ อนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2567 เพื ่อต ั ้งจ ายเปนรายการใหม ในหมวด            
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร   
เห็นชอบ         11        เสียง   
ไมเห็นชอบ        -         เสียง        งดออกเสียง       -       เสียง 



๙ 

 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                             
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายมนัส   โมดำ                             
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

              - ตอไปเปนการพิจารณาญัตติที ่ 2 นะครับ เรื ่องขออนุมัติ    
โอนลดเง ินงบประมาณรายจ ายประจำป งบประมาณพ.ศ.2567           
เพื ่อตั ้งจ ายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภ ัณฑ ประเภทครุภ ัณฑ
คอมพิวเตอร เชิญทานรองนายกฯเสนอญัตติครับ 

        
              - เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และ
ผู เขารวมประชุมทุกทานครับ ผู บริหาร เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย        
ขอเสนอญัตติ เรื ่องขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  ในหมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  จำนวน 19,000 บาท โดยมีหลักการและ
เหตุผล  ดังนี้ 
             หล ักการ การโอนลดเง ินงบประมาณรายจ ายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2567 ไปตั้งจายรายการใหม รายละเอียดดังนี้ 
             โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารท่ัวไป              

งบดำเนินงาน หมวดคาตอบแทน ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน

กรณีพิเศษ  

งบประมาณท่ีอนุมัติ     จำนวน   165,000   บาท 

งบประมาณกอนโอน    จำนวน   145,000   บาท 

จำนวนเงินท่ีโอนลด     จำนวน     19,000   บาท 

งบประมาณหลังโอน    จำนวน   126,000   บาท 

              โอนตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป        

งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

โครงการ/รายการ  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 

เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการภายในสำนักปลัดเทศบาล ปรากฏตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ

คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกอบดวย รายการดังนี ้

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงานสำนักงาน ราคา 19,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และ 

8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาิกาไดในกรณี

ท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max 

Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาิกาสูงสุดไมนอยกวา 3.7 GHz จำนวน 

1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 

รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด ไมนอยกวา 4 MB 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา    

8 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา     

1 TB หรือ ชนิด Solid State 



๑๐ 

 

นายมนัส   โมดำ                             
รองนายกเทศมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                                                
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม 
 
 
 
 

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จำนวน  1  หนวย 

- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี

ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

- มีกลองความละเอียดไมนอยกวา 1,280 x 720 pixel หรือ 720p 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/ 

1000 Base-T หรือดีกวาแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก 

(External)  จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 

 งบประมาณท่ีตั้งไว                 จำนวน   0     บาท 

 งบประมาณคงเหลอืกอนโอน     จำนวน   0     บาท 

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม    จำนวน  19,000 บาท 

             เหตุผล เพื่อใชในการปฏิบัติราชการภายในสำนักปลัดเทศบาล 

ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั ้น จึงขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.2567 ไปตั ้งจายเปนรายการใหม         

ในหมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหเกิดประโยชนตอทาง

ราชการตอไป โดยอาศัยอำนาจตามความใน ข อ 27 แหงระเบ ียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2563 ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล  

โนนส ูง เปล ือย เพ ื ่อพ ิจารณาต อไป  ขอแสดงความน ับถ ือ ลงชื่อ                                  

นางปาลิดา   คำพิบูลย นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย               

              - ขอบคุณทานรองนายกฯ ครับ ตามที ่ทานไดนำเสนอญัตติ      

ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 

เพื ่อตั ้งจ ายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภ ัณฑ

คอมพิวเตอร ตอท่ีประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายสอบถาม

หรือมีขอสงสัยในญัตตินี้หรือไม โปรดยกมือข้ึนครับ  

         - ถาไมมี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาฯทานใด

เห็นชอบอนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

คอมพิวเตอร โปรดยกมือครับ    

              - เห็นชอบ อนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2567 เพื ่อต ั ้งจ ายเปนรายการใหม ในหมวด            
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  (โนตบุค)  
เห็นชอบ         11        เสียง   
ไมเห็นชอบ        -         เสียง        งดออกเสียง       -       เสียง 



๑๑ 

 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                                                
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายมนัส   โมดำ                             
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              - ตอไปเปนการพิจารณาญัตติที ่ 3 นะครับ เรื ่องขออนุมัติ    
โอนลดเง ินงบประมาณรายจ ายประจำป งบประมาณพ.ศ.2567           
เพื ่อตั ้งจ ายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภ ัณฑ ประเภทครุภ ัณฑ
คอมพิวเตอร เชิญทานรองนายกฯเสนอญัตติครับ 

         
              - เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร และ
ผู เขารวมประชุมทุกทานครับ ผู บริหาร เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย        
ขอเสนอญัตติ เรื ่องขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  ในหมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก  
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จำนวน 8,000 บาท โดยมี
หลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
              หลักการ การโอนลดเง ินงบประมาณรายจ ายประจำป
งบประมาณพ.ศ.2567 ไปตั้งจายรายการใหม รายละเอียดดังนี้ 
              โอนลด  แผนงานบร ิหารงานท ั ่ ว ไปงานบร ิหารท ั ่ ว ไป                  

งบดำเนินงาน หมวดคาตอบแทน ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน

กรณีพิเศษ  

งบประมาณท่ีอนุมัติ     จำนวน   165,000   บาท 

งบประมาณกอนโอน    จำนวน   126,000   บาท 

จำนวนเงินท่ีโอนลด     จำนวน       8,000   บาท 

งบประมาณหลังโอน    จำนวน   118,000   บาท 

              โอนตั้งจายเปนรายการใหม โครงการ/รายการ  เพื่อจายเปน

คาใชจายในการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ

ภายในสำนักปลัดเทศบาล ปรากฏตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2566 

ประกอบดวย รายการดังนี ้

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ (Ink 

Tank Printer) ราคา  8,000  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- เปนอุปกรณท ี ่ม ีความสามารถเป น Printer, Copier และ Scanner 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาว ดำ สำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 30 
หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนา    
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 



๑๒ 

 

นายมนัส   โมดำ                             
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                               
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ - สี) ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 หรือ 600 
x 1,200 dpi 
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถายสำเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สำเนา 
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซนต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 
1 ชอง 
- มีชองเชื ่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว า จำนวนไมน อยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงาน            
ผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดก ับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของ
กระดาษเองได 
 งบประมาณท่ีตั้งไว                 จำนวน   0     บาท 

 งบประมาณคงเหลือกอนโอน     จำนวน   0     บาท 

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม    จำนวน  ๘,000 บาท 

                 เหต ุผล  เพ ื ่ อ ใช  ในการปฏ ิบ ัต ิ ราชการภายในสำนั ก

ปลัดเทศบาล ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.2567 ไปตั้งจายเปนรายการ

ใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหเกิดประโยชนตอทาง

ราชการตอไป โดยอาศัยอำนาจตามความใน ข อ 27 แหงระเบ ียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2563 ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล  

โนนส ูง เปล ือย เพ ื ่อพ ิจารณาต อไป  ขอแสดงความน ับถ ือ ลงชื่อ                                  

นางปาลิดา   คำพิบูลย นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย               

               - ขอบคุณทานรองนายกฯ ครับ ตามที่ทานไดนำเสนอญัตติ      

ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 

เพื ่อตั ้งจ ายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภ ัณฑ

คอมพิวเตอร ตอท่ีประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายสอบถาม

หรือมีขอสงสัยในญัตตินี้หรือไม โปรดยกมือข้ึนครับ  

         - ถาไมมี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาฯทานใด

เห็นชอบอนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

คอมพิวเตอร โปรดยกมือครับ    



๑๓ 

 

มติท่ีประชุม               - เห็นชอบ อนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2567 เพื ่อต ั ้งจ ายเปนรายการใหม ในหมวด            
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  (เครื่องพิมพ)  
เห็นชอบ         11        เสียง   
ไมเห็นชอบ        -         เสียง         
งดออกเสียง       -        เสียง 
 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                            - ตอไปเปนการพิจารณาญัตติท่ี 4 นะครับ เรื่องขออนุมัติ        
ประธานสภาเทศบาล                           โอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.2567                                          
                                               เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ  
                                               คอมพิวเตอร เชิญทานรองนายกฯเสนอญัตติครับ       

นายมนัส    โมดำ                                     - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ และผูเขารวม 
รองนายกเทศมนตรี                       ประชุมทุกทานครับ ผูบริหาร เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอ ญัตติ 

เ ร ื ่ อ ง ข อ อ น ุ ม ั ติ โ อ น ล ด เ ง ิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ  า ย ป ร ะ จ ำ ป                                  
งบประมาณพ.ศ .2567 เพ ื ่ อต ั ้ งจ  าย เป นรายการใหม  ในหมวด                                      
ค าคร ุภ ัณฑ   ประเภทคร ุภ ัณฑคอมพ ิว เตอร   สแกนเนอร  จำนวน                                   
27,000 บาท โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
             หล ักการ  การโอนลดเง ินงบประมาณรายจ  ายประจำป                                               
งบประมาณพ.ศ.2567  ไปตั้งจายรายการใหม รายละเอียดดังนี ้

                                                            โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป              
                                               งบดำเนินงาน หมวดคาตอบแทน ประเภท เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน  
                                               เปนกรณีพิเศษ  
                                               งบประมาณท่ีอนุมัติ     จำนวน   165,000   บาท 

                                               งบประมาณกอนโอน    จำนวน   118,000   บาท 

                                               จำนวนเงินท่ีโอนลด     จำนวน     27,000   บาท 

                                               งบประมาณหลังโอน    จำนวน     91,000   บาท 

                                                            โอนตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

                                               งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ    

                                               คอมพิวเตอร โครงการ/รายการ  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือ  

                                               ครุภัณฑคอมพิวเตอร สแกนเนอร เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการภายใน 

                                               สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ  

                                               พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม   

                                               2566 ประกอบดวย รายการดังนี้ 

                                               สแกนเนอร สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบท่ี 2 ราคา   

                                               27,000 บาท 

                                               คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

                                               - เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto   

                                              Document Feeder) ไดไมนอยกวา 50 แผน 

                                               - สามารถสแกนเอกสารได 2 หนาแบบอัตโนมัติ 



๑๔ 

 

นายมนัส    โมดำ                         - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi 

รองนายกเทศมนตรี                      - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 40 ppm 

                                               - สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวา กระดาษขนาด A4 

                                               - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาจำนวน            

                                               ไมนอยกวา 1 ชอง 

                                               งบประมาณท่ีตั้งไว                 จำนวน   0     บาท 

                                               งบประมาณคงเหลือกอนโอน     จำนวน   0     บาท 

                                             โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม    จำนวน  27,000 บาท 

                                                         เหตุผล เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการภายในสำนัก  
                                               ปลัดเทศบาล ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนลดเงิน 
                                               งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.2567 ไปตั้งจายเปน  
                                               รายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหเกิด 
                                               ประโยชนตอทางราชการตอไป โดยอาศัยอำนาจตามความใน ขอ 27  
                                               แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร  
                                               ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภา 
                                               เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เพ่ือพิจารณาตอไป ขอแสดงความนับถือ  
                                               ลงชื่อนางปาลิดา   คำพิบูลย นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                          - ขอบคุณทานรองนายกฯ ครับ ตามที่ทานไดนำเสนอญัตติ      

ประธานสภาเทศบาล                ขออนุมัติโอนลดเง ินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.  

                                               2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท                                      

                                               ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตอท่ีประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะ  

                                               อภิปรายสอบถามหรือมีขอสงสัยในญัตตินี้หรือไม โปรดยกมือข้ึนครับ  

                                                      -  ถาไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาฯทานใด  

                                           เห็นชอบอนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ    

                                               พ.ศ.2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท  

                                               ครุภัณฑคอมพิวเตอร โปรดยกมือครับ    

มติท่ีประชุม                                        - เห็นชอบ อนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป  

                                             งบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด                

                                             คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (สแกนเนอร)  

                                             เห็นชอบ         11        เสียง   
                                             ไมเห็นชอบ        -         เสียง         

                                            งดออกเสียง        -        เสียง  
 
 
       
    



๑๕ 

 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                            - ตอไปเปนการพิจารณาญัตติท่ี 5 นะครบั เรื่องขออนุมัติ        
ประธานสภาเทศบาล                           โอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.2567                                          
                                               เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ  
                                               สำนักงาน เชิญทานรองนายกฯเสนอญัตติครับ       

นายมนัส    โมดำ                                     - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ และผูเขารวม 
รองนายกเทศมนตรี                       ประชุมทุกทานครับ ผูบริหาร เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอ ญัตติ 

เ ร ื ่ อ ง ข อ อ น ุ ม ั ติ โ อ น ล ด เ ง ิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ  า ย ป ร ะ จ ำ ป                                  
งบประมาณพ.ศ .2567 เพ ื ่ อต ั ้ งจ  าย เป นรายการใหม  ในหมวด                                      
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 21,500 บาท โดยมี
หลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
             หล ักการ  การโอนลดเง ินงบประมาณรายจ  ายประจำป                                               
งบประมาณพ.ศ.2567  ไปตั้งจายรายการใหม รายละเอียดดังนี ้

                                                             โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป              
                                               งบดำเนินงาน หมวดคาตอบแทน ประเภท เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน  

                                               เปนกรณีพิเศษ  
                                               งบประมาณท่ีอนุมัติ จำนวน      165,000   บาท 

     งบประมาณกอนโอน    จำนวน     91,000   บาท 

                                               จำนวนเงินท่ีโอนลด     จำนวน     21,500   บาท 

                                               งบประมาณหลังโอน    จำนวน     69,500   บาท                                                                              

                                                          โอนตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

                                               งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ    

                                               สำนักงาน โครงการ/รายการ  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคา  

                                               รวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาดไมต่ำกวา 18,000 บีทียู เพ่ือจาย  

                                               เปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)   

                                               แบบติดผนัง ขนาดไมต่ำกวา 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง  

                                               1) ขนาดท่ีกำหนดเปนขนาดไมต่ำกวา 18,000 บีทียู 
                                               2) ราคาท่ีกำหนด เปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง 
                                               3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไมเกิน   
                                               40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
                                               และฉลากประหยัดไฟฟา เบอร 5 
                                               4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสง    
                                               ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
                                               5) มีความหนวงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร 

                                               6) การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือ   

                                               จากการพิจารณาดานราคาแลว เพ่ือเปนการประหยัดพลังงาน ควร  

                                               พิจารณาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศท่ีมีคาประสิทธิภาพ พลังงานตาม   

                                               ฤดูกาล (SEER) สูงกวา 

                                                
 



๑๖ 

 

นายมนัส    โมดำ                         7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
รองนายกเทศมนตรี                      (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณดังนี้  
                                                 สวิตช 1 ตัว 
                                                 ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว  4  เมตร 
                                                 สายไฟยาวไมเกิน  15  เมตร 
                                                          เหตุผล เนื่องจากหองปฏิบัติราชการ ปลัดเทศบาล                       
                                              มีเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 ตัว ท่ีมีอายุการใชงานเกินกวาสิบปและ  
                                              เครื่องปรับอากาศดังกลาวปจจุบันไมสามารถทำความเย็นไดตามปกติ   
                                              และไมเกิดความคุมคา หากจะดำเนินการซอมแซม ดังนั้น จึงขออนุมัติ  
                                              โอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567    
                                              เพ่ือใหเกิดประโยชนตอทางราชการตอไป โดยอาศัยอำนาจตามความใน     
                                              ขอ 27 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ  
                                             องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2563 ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุม  
                                              สภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เพ่ือพิจารณาตอไป ขอแสดงความ    
                                              นับถือ ลงชื่อ นางปาลิดา คำพิบูลย นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                          - ขอบคุณทานรองนายกฯ ครับ ตามที่ทานไดนำเสนอญัตติ      

ประธานสภาเทศบาล                ขออนุมัติโอนลดเง ินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.  

                                               2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท                                 

                                              ครุภัณฑสำนักงาน ตอท่ีประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย  

                                              สอบถามหรือมีขอสงสัยในญัตตินี้หรือไม โปรดยกมือข้ึนครับ  

                                                      -  ถาไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาฯทานใด  

                                           เห็นชอบอนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ    

                                               พ.ศ.2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท  

                                               ครุภัณฑสำนักงาน โปรดยกมือครับ    

มติท่ีประชุม                                        - เห็นชอบ อนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป  

                                             งบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด                

                                             คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน  

                                             เห็นชอบ         11        เสียง   
                                             ไมเห็นชอบ        -         เสียง         

                                            งดออกเสียง        -         เสียง  
 
นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                            - ตอไปเปนการพิจารณาญัตติท่ี 6 นะครบั เรื่องขออนุมัติ        
ประธานสภาเทศบาล                           โอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.2567                                          
                                               เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ  
                                               สำนักงาน เชิญทานรองนายกฯเสนอญัตติครับ       

 

 



๑๗ 

 

นายมนัส    โมดำ                                     - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ และผูเขารวม 
รองนายกเทศมนตรี                       ประชุมทุกทานครับ ผูบริหาร เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอ ญัตติ 

เรื่องขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป                                 
งบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด                                      
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 16,800 บาท โดยมี
หลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
             หล ักการ  การโอนลดเง ินงบประมาณรายจ  ายประจำป                                               
งบประมาณพ.ศ.2567  ไปตั้งจายรายการใหม รายละเอียดดังนี ้

                                                             โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป              

                                               งบดำเนินงาน หมวดคาตอบแทน ประเภท เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน  
                                               เปนกรณีพิเศษ  
                                               งบประมาณท่ีอนุมัติ     จำนวน   165,000   บาท 

     งบประมาณกอนโอน    จำนวน     69,500   บาท 
                                               จำนวนเงินท่ีโอนลด     จำนวน     16,800   บาท 

                                               งบประมาณหลังโอน    จำนวน     52,700   บาท 

                                                          โอนตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

                                               งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ    

                                               สำนักงาน โครงการ/รายการ เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ     

                                               แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาดไมต่ำกวา  

                                               12,000 บีทียู เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน   

                                               (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาดไมต่ำกวา 12,000 บีทียู   

                                               จำนวน 1 เครื่อง  

                                               1) ขนาดท่ีกำหนดเปนขนาดไมต่ำกวา 12,000 บีทียู 

                                               2) ราคาท่ีกำหนด เปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง 

                                               3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไมเกิน   
                                               40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
                                               และฉลากประหยัดไฟฟา เบอร 5 
                                               4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสง    
                                               ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
                                               5) มีความหนวงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร 

                                               6) การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือ   

                                               จากการพิจารณาดานราคาแลว เพ่ือเปนการประหยัดพลังงาน ควร  

                                               พิจารณาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศท่ีมีคาประสิทธิภาพ พลังงานตาม   

                                               ฤดูกาล (SEER) สูงกวา 

                                               7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
                                               (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณดังนี้  
                                                 สวิตช 1 ตัว 
                                                 ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว  4  เมตร 
                                                 สายไฟยาวไมเกิน  15  เมตร 



๑๘ 

 

  นายมนัส    โมดำ                                     เหตุผล เนื่องจาก หองปฏิบัติราชการหนาหองปลัดเทศบาล   
  รองนายกเทศมนตรี                    ไมไดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพ่ือระบายและถายเทอากาศ ดังนั้น       
                                              จึงขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.   
                                              2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม เพ่ือใหเกิดประโยชนตอทางราชการ  
                                              ตอไป โดยอาศัยอำนาจตามความในขอ 27 แหงระเบียบกระทรวง  
                                              มหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                                              พ.ศ.2563 ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบล         
                                              โนนสูงเปลือย เพ่ือพิจารณาตอไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ            
                                              นางปาลิดา คำพิบูลย นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                          - ขอบคุณทานรองนายกฯ ครับ ตามที่ทานไดนำเสนอญัตติ      

ประธานสภาเทศบาล                ขออนุมัติโอนลดเง ินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.  

                                               2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท                                 

                                              ครุภัณฑสำนักงาน ตอท่ีประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย  

                                              สอบถามหรือมีขอสงสัยในญัตตินี้หรือไม โปรดยกมือข้ึนครับ  

                                                      -  ถาไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาฯทานใด  

                                           เห็นชอบอนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ    

                                               พ.ศ.2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท  

                                               ครุภัณฑสำนักงาน โปรดยกมือครับ    

มติท่ีประชุม                                        - เห็นชอบ อนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป  

                                             งบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด                

                                             คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน  

                                             เห็นชอบ         11        เสียง   
                                             ไมเห็นชอบ        -         เสียง         

                                            งดออกเสียง        -         เสียง  
 
นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                            - ตอไปเปนการพิจารณาญัตติท่ี 7 นะครบั เรื่องขออนุมัติ        
ประธานสภาเทศบาล                           โอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.2567                                          
                                               เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ  
                                               สำนักงาน เชิญทานรองนายกฯเสนอญัตติครับ       

นายมนัส    โมดำ                                     - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ และผูเขารวม 
รองนายกเทศมนตรี                     ประชุมทุกทานครับ ผูบริหาร เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอ ญัตติ 

เรื่องขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สำนักงาน จำนวน 15,400 บาท โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

 
 



๑๙ 

 

นายมนัส    โมดำ                                     หลักการ การโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป      รอง
นายกเทศมนตรี                       งบประมาณพ.ศ.2567 ไปตั้งจายรายการใหม รายละเอียดดังนี้ 
                                                               โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป           

                                               งบดำเนินงาน หมวดคาตอบแทน ประเภท เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน  
                                               เปนกรณีพิเศษ  
                                               งบประมาณท่ีอนุมัติ     จำนวน   165,000   บาท 
                                               งบประมาณกอนโอน    จำนวน     52,700   บาท 
                                               จำนวนเงินท่ีโอนลด     จำนวน     15,400   บาท 

                                               งบประมาณหลังโอน    จำนวน     37,300   บาท 
                                                               โอนตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป       

                                             งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ                       

                                               สำนักงาน โครงการ/รายการ  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดโซฟาหนังและ  

                                               โตะกลาง 1 ชุด ราคา 15,400 บ ภายในหองปฏิบัติราชการ            

                                               รองนายกเทศมนตรี โดยครุภัณฑดังกลาวไมปรากฏในบัญชีมาตรฐาน  

                                               ครุภัณฑของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซ้ือตามราคาใน  

                                               ทองตลาด ในทองถ่ิน เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท   

                                               0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552  

                                               คุณลักษณะ 

                                               - โซฟาทำจากหนัง PVC มีจำนวน 3 ตัว  

                                               - โซฟาตัวยาว จำนวน 1 ตัว มีขนาดไมนอยกวา 172x85x88 cm. 

                                               - โซฟาตัวเล็ก จำนวน 2 ตัว  แตละตัว มีขนาดไมนอยกวา  

                                               88 x 85 x 88 cm. 

                                               - โตะกลางทำจากไมยางแท หนาโตะกลางปดผิวดวย veneer 

                                               มีขนาดไมนอยกวา  90 x 55 x 45 cm. 

                                              - สารทำความเย็น R – 134 a 

                                                 งบประมาณท่ีตั้งไว                 จำนวน    0     บาท 

                                               งบประมาณคงเหลือกอนโอน     จำนวน   0     บาท 

                                             โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม    จำนวน   15,400  บาท 

                                                            เหตุผล เนื่องจาก โซฟาชุดรับรองแขกหองปฏิบัติราชการ  

                                               รองนายกเทศมนตรี ใชงานมาเปนระยะเวลานาน สงผลใหมีสภาพเกา   

                                               ชำรุด ฉีกขาด ไมสวยงาม ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณ  

                                               รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปตั้งจายเปนรายการใหม   

                                               ในหมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอทาง 

                                               ราชการตอไป โดยอาศัยอำนาจตามความใน ขอ 27 แหงระเบียบ  

                                               กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง        

                                               สวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 

 



๒๐ 

 

นายมนัส    โมดำ ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย      รอง
นายกเทศมนตรี                       เพ่ือพิจารณาตอไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นางปาลิดา คำพิบูลย 
                                               นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย           

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                          - ขอบคุณทานรองนายกฯ ครับ ตามที่ทานไดนำเสนอญัตติ      

ประธานสภาเทศบาล                ขออนุมัติโอนลดเง ินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.  

                                               2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท                                 

                                              ครุภัณฑสำนักงาน ตอท่ีประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย  

                                              สอบถามหรือมีขอสงสัยในญัตตินี้หรือไม โปรดยกมือข้ึนครับ  

                                                      -  ถาไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาฯทานใด  

                                           เห็นชอบอนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ    

                                               พ.ศ.2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท  

                                               ครุภัณฑสำนักงาน โปรดยกมือครับ    

มติท่ีประชุม                                        - เห็นชอบ อนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป  

                                             งบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด                

                                             คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน  

                                             เห็นชอบ         11        เสียง   
                                             ไมเห็นชอบ        -         เสียง         

                                             งดออกเสียง       -         เสียง  

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                            - ตอไปเปนการพิจารณาญัตติท่ี 8 นะครับ เรื่องขออนุมัติ        
ประธานสภาเทศบาล                           แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการตลาดสดนาซ้ือ เชิญทานรองนายก  
                                               เทศมนตรี เสนอญัตติครับ       

นายมนัส    โมดำ                                       - เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวม 
รองนายกเทศมนตรี                       ประชุมทุกทานครับ ผูบริหาร เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอ ญัตติ

เรื่องขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการตลาดสด     นาซ้ือ โดยมี
หลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

                                                              หลักการ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เพ่ือ
แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 แผนงานการพาณิชย งานตลาดสด งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (โครงการตลาดสดนาซื้อ) ซึ่งไม
สามารถดำเนินการไดทันภายในวันท่ี 30 กันยายน 2566 และไดขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจาย กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน ไปแลว นั้น 

                                                              เหตุผล เนื่องจากแผนงานการพาณิชย งานตลาดสด งบ  
                                               ดำเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   
                                               (โครงการตลาดสดนาซ้ือ) ตามคำชี้แจงเดิมระบุพ้ืนท่ีในการปูกระเบื้อง   
 
นายมนัส    โมดำ                         365.29 ตารางเมตร ซ่ึงตามพ้ืนท่ีจริงแลว ตลาดโตรุงมีพ้ืนท่ีท่ียัง          



๒๑ 

 

รองนายกเทศมนตรี                      ไมไดปูกระเบื้อง 565.29 ตารางเมตร  เพ่ือปรับปรุงแกไขปญหาและ  
                                               ฟนฟูสิ่งแวดลอมภายในตลาดโตรุง จึงมีความจำเปนตองแกไข  
                                               เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.   
                                               2566 ใหม ดังนี้ 
                                                              คำช้ีแจงเดิม เพ่ือปรับปรุงแกไขปญหาและฟนฟูสิ่งแวดลอม

ภายในตลาดโตรุง ปูกระเบื้องเซรามิคผิวดานไมนอยกวา 365.29  ตาราง
เมตร 

                                                           คำช้ีแจงใหม เพ่ือปรับปรุงแกไขปญหาและฟนฟูสิ่งแวดลอม
ภายในตลาดโตรุง ปูกระเบื้องเซรามิคผิวดานไมนอยกวา 565.29  ตาราง
เมตร 

                                                            ขอระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 29 “การแกไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง 
สถานที่กอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น” ดังนั้น จึงขอเสนอ
ญัตตินี ้ เพื ่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เพื ่อแกไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ขอไดโปรดนำเสนอตอที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติตอไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ 
นางปาลิดา คำพิบูลย นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                          - ขอบคุณทานรองนายกฯ ครับ ตามที่ทานไดนำเสนอญัตติ      

ประธานสภาเทศบาล                    เรื่องขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการตลาดสดนาซ้ือตอท่ี  

                                               ประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายสอบถามหรือมีขอ  

                                               สงสัยในญัตตินี้หรือไม โปรดยกมือข้ึนครับ  

                                                        - ถาไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาฯทานใด  

                                               เห็นชอบอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการตลาดสดนาซ้ือ   

                                               โปรดยกมือครับ    

มติท่ีประชุม                              - เห็นชอบ อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง โครงการตลาดสดนาซ้ือ 

                                             เห็นชอบ          11        เสียง   
                                             ไมเห็นชอบ         -         เสียง         

                                             งดออกเสียง        -         เสียง  
 
 

 
 
 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                   - ตอไปเปนการพิจารณาญัตติท่ี 9 นะครับ เรื่องขออนุมัติ        



๒๒ 

 

ประธานสภาเทศบาล                            แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องพิมพ)   
                                               กองสวัสดิการสังคม เชิญทานนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ       

นางปาลิดา  คำพิบูลย                                 - เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวม 
นายกเทศมนตรี                            ประชุมทุกทานคะ ผูบริหาร เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติ  
                                               เรื่องขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร   
                                               (เครื่องพิมพ) กองสวัสดิการสังคมโดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
                                                              หลักการ ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย   
                                               ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานสรางความเขมแข็งของ  
                                               ชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน งบลงทุน   
                                               หมวดคาครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส (เครื่องพิมพ) จำนวน   
                                               1 เครื่อง นั้น 
                                                              เหตุผล ดวยกองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความ 
                                               เขมแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสรางความเขมแข็งของ  
                                               ชุมชน งบลงทุนหมวดคาครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส   
                                               (เครื่องพิมพ) ขอเปลี่ยนแปลงรายการจาก เครื่องพิมพ (Ink Tank   
                                               Printer) จำนวน 1 เครื่อง เปลี่ยนเปนเครื่องพิมพ (Ink Tank Printer)  
                                               จำนวน 2 เครื่อง อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย  
                                               วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2563 ขอ 29 
                                               การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน ท่ีทำให  
                                               ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง   
                                               เปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภา  
                                               เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เพ่ือโปรดพิจารณาตอไป ขอแสดงความ 
                                               นับถือ ลงชื่อ นางปาลิดา  คำพิบูลย นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง 
                                              เปลือย ผูเสนอญัตติ 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                         - ขอบคุณทานนายกฯ ครับ ตามที ่ทานไดนำเสนอญัตติ      
ประธานสภาเทศบาล                    เรื่องขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รายการครุภัณฑคอมพิวเตอร     
                                               (เครื่องพิมพ) ตอท่ีประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย  
                                               สอบถามหรือมีขอสงสัยในญัตตินี้หรือไม โปรดยกมือข้ึนครับ  
                                                         - ถาไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาฯ     

                                               ทานใดเห็นชอบอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รายการครุภัณฑ 

                                               คอมพิวเตอร (เครื่องพิมพ)  โปรดยกมือครับ    

มติท่ีประชุม                              - เห็นชอบ อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง รายการครุภัณฑ                   
                                            คอมพิวเตอร (เครื่องพิมพ)  
                                            เห็นชอบ         11        เสียง   
                                            ไมเห็นชอบ        -         เสียง         

                                            งดออกเสียง       -         เสียง  
 



๒๓ 

 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                             - ตอไปเปนการพิจารณาญัตติท่ี 10 นะครับ เรื่องขออนุมัติ  
ประธานสภาเทศบาล                    โอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๗ เพ่ือ  
                                               ตั้งจายเปนรายการใหมหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร   
                                               (กองคลัง) เชิญทานนายกฯเสนอญัตติครับ 

 
นางปาลิดา  คำพิบูลย                                  - เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวม 
นายกเทศมนตรี                  ประชุมทุกทานคะ ผูบริหาร เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติ  
                                               ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.    
                                               256๗ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท  
                                               ครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองคลัง) จำนวน 24,000 บาท โดยมีหลักการ   
                                               และเหตุผล ดังนี้  

                                            หลักการ การโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป     

                          งบประมาณพ.ศ.256๗ ไปตั้งจายรายการใหม รายละเอียดดังนี้ 

                                                                 โอนลด แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง      

                                               งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท คาบำรุงรักษาและปรับปรุง  

                                               ครุภัณฑ   

                                               งบประมาณท่ีอนุมัติ     จำนวน   ๑๐๐,๐๐๐   บาท 

                                               งบประมาณกอนโอน    จำนวน   ๑๐๐,๐๐๐   บาท 

                                               จำนวนเงินท่ีโอนลด     จำนวน      2๔,000  บาท 

                                               งบประมาณหลังโอน    จำนวน      7๖,๐๐๐   บาท 

                                                                 โอนตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

                                             งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ  

                                               คอมพิวเตอร โครงการ/รายการ เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือ  

                                               ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการภายในกองคลัง   

                                               ปรากฏตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ  

                                               และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกอบดวย   

                                             1.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงานประมวลผล ราคา  

                                             24,000 บาท 

                                               คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

                                               - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)  

                                               และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาิกา  
                                               ไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost   
                                               หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาิกาสูงสุด ไมนอยกวา    
                                               4 GHz จำนวน 1 หนวย 
                                               - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ Cache   
                                               Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB 
                                             - มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอย           

                                               กวา 8 GB 



๒๔ 

 

นางปาลิดา  คำพิบูลย                   - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
นายกเทศมนตรี                          1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250   
                                               GB จำนวน 1 หนวย 
                                               - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel   
                                               และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
                                               - มีกลองความละเอียดไมนอยกวา 1,280 x720 Pixel หรือ 720p 
                                               - มีชองเชื่อมตอ (lnterface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา       
                                               3 ชอง 
                                               - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
                                               - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network lnterface) แบบ   
                                               10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (lnternal)   
                                               หรือภายนอก (External) จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
                                               - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ax) และ   
                                               Bluetooth 
                                                                 เหตุผล เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการภายในกองคลัง       

                                            ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณ  

                                            รายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.256๗ ไปตั้งจายเปนรายการใหม    

                                               ในหมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหเกิดประโยชนตอทาง  

                                               ราชการตอไป โดยอาศัยอำนาจตามความใน ขอ 27 แหงระเบียบ  

                                               กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง    

                                               สวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  

                                               ตำบลโนนสูงเปลือย เพ่ือพิจารณาตอไป ขอแสดงความนับถือ  ลงชื่อ                                              

                                               นางปาลิดา คำพิบูลย นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                           - ขอบคุณทานนายกฯ ครับ ตามที ่ทานไดนำเสนอญัตติ      
ประธานสภาเทศบาล                    เรื่องขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.    
                                               256๗ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท                                                                     
                                               ครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองคลัง)ตอท่ีประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ   
                                               ทานใดจะอภิปรายสอบถามหรือมีขอสงสัยในญัตตินี้หรือไม 
                                               โปรดยกมือข้ึนครับ  
                                                          - ถาไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาฯ        

                                               ทานใด เห็นชอบอนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป  

                                               งบประมาณ พ.ศ.256๗ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมในหมวด          

                                               คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองคลัง)โปรดยกมือครับ 

 

 

 

 

 



๒๕ 

 

มติท่ีประชุม                                             - เห็นชอบ อนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป  

                                             งบประมาณ พ.ศ. 256๗ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมในหมวด      

                                             คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองคลัง)                                             

                                             เห็นชอบ         11        เสียง   

                                             ไมเห็นชอบ        -         เสียง         

                                             งดออกเสียง       -         เสียง  
 
นายไพบูลย   แฝงเมืองคุก                                 - ขณะนี้ก็เปนเวลา 12.00 น. แลว ผมขอพักการประชุม
ประธานสภาเทศบาล                     เพ่ือรับประทานอาหารกลางวันกอน และกลับมาประชุมตอในเวลา   
                                                13.30 น. นะครับ พักการประชุมครับ 
............................................................................................................................................................................. 
เวลา  13.30  น. 
 
นายไพบูลย   แฝงเมืองคุก                                - เม่ือครบองคประชุมแลว ผมก็ขอเริ่มการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล                     ตามระเบียบวาระตอเลยนะครับ 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                           - ตอไปเปนการพิจารณาญัตติที่ 11 นะครับ เรื่องขออนุมัติ  
ประธานสภาเทศบาล                     โอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567       
                                                เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ  
                                                คอมพิวเตอร (เครื่องพิมพ) เชิญทานนายกเทศมนตรี เสนอญัตติ  
                                                ตอท่ีประชุมสภาแหงนี้ ครับ                       

นางปาลิดา   คำพิบูลย                               - เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวม  
นายกเทศมนตรี                                      ประชุมทุกทานคะ ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณ   
                                                รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๗ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  
                                                ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน 8,๐๐๐   
                                                บาท โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
                                                            หลักการ การโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป  
                                                งบประมาณพ.ศ.256๗ ไปตั้งจายรายการใหม รายละเอียดดังนี้ 
                                                          โอนลด แผนงาน บริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง           

                                                งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท คาบำรุงรักษาและปรับปรุง  

                                                ครุภัณฑ   

                                                งบประมาณท่ีอนุมัติ     จำนวน   ๑๐๐,๐๐๐   บาท 

                                                งบประมาณกอนโอน    จำนวน     76,๐๐๐   บาท 

                                                จำนวนเงินท่ีโอนลด     จำนวน       8,000   บาท 

                                                งบประมาณหลังโอน    จำนวน    68,๐๐๐    บาท 

              

 



๒๖ 

 

นางปาลิดา   คำพิบูลย                              โอนตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

นายกเทศมนตรี                            งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ  

                                                คอมพิวเตอร โครงการ/รายการ  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือ  

                                                ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการภายในกองคลัง   

                                                ปรากฏตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา         

                                                อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2566                   

                                                ประกอบดวย รายการดังนี้ 

                                                         เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมีกพรอมติดตั้งถัง  

                                              หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท 

                                                คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

                                                - เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner    

                                                ภายในเครื่องเดียวกัน 

                                                - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank     

                                                Printer) จากโรงงานผูผลิต 

                                                - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

                                                - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา        

                                                30 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 

                                                - มีความเร็วในการพิมพรางสีสำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15                 

                                                หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (pm) 

                                                - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได 

                                                - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 หรือ   

                                                600 x 1,200 dpi 

                                                - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

                                                - สามารถถายสำเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดำ 

                                                - สามารถทำสำเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สำเนา 

                                                - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

                                                - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จำนวน       

                                                ไมนอยกวา 1 ชอง 

                                                - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ   

                                                10/100 Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ   

                                                สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย W-Fi (IEEE 802.11b, 3, n) ได 

                                                - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน 

                                                - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของ  

                                                กระดาษเองได 

                                    

 



๒๗ 

 

 

นางปาลิดา   คำพิบูลย                                เหตุผล เพื่อใชในการปฏิบัติราชการภายในกองคลัง ใหเกิด  

นายกเทศมนตรี                            ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจาย  

                                               ประจำปงบประมาณพ.ศ.256๗ ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด  

                                               คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหเกิดประโยชนตอทางราชการ  

                                               ตอไปโดยอาศัยอำนาจตามความใน ขอ 27 แหงระเบียบกระทรวง   

                                               มหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

                                               พ.ศ.2563 ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบล       

                                               โนนสูงเปลือย เพ่ือพิจารณาตอไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ                                          

                                               นางปาลิดา คำพิบูลย นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย ผูเสนอ 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                        - ขอบคุณทานนายกฯ ครับ ตามที ่ทานไดนำเสนอญัตติ      
ประธานสภาเทศบาล                    เรื่องขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.    
                                               256๗ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท                                                                     
                                               ครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองคลัง) ตอท่ีประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ   
                                               ทานใดจะอภิปรายสอบถามหรือมีขอสงสัยในญัตตินี้หรือไม 
                                               โปรดยกมือข้ึนครับ  
                                                        - ถาไมมี ผมขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาฯ        

                                               ทานใด เห็นชอบอนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป  

                                               งบประมาณ พ.ศ.256๗ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมในหมวด          

                                               คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองคลัง) โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                                           - เห็นชอบ อนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป  

                                             งบประมาณ พ.ศ. 256๗ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมในหมวด      

                                             คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองคลัง)                                             

                                             เห็นชอบ         11        เสียง   

                                             ไมเห็นชอบ        -         เสียง         

                                             งดออกเสียง       -         เสียง 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                           - ตอไปเปนการพิจารณาญัตติที่ 12 นะครับ เรื่องขออนุมัติ  
ประธานสภาเทศบาล                    โอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๗       
                                               เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ  
                                               คอมพิวเตอร เชิญทานนายกเทศมนตรี เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภา  
                                               แหงนี้ ครับ                       

นางปาลิดา   คำพิบูลย                              - เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวม  
นายกเทศมนตรี                                    ประชุมทุกทานคะ ขาพเจานางปาลิดา คำพิบูลย ตำแหนง นายก     
                                               เทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนลดเงิน  
                                               งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๗ เพ่ือตั้งจายเปน  



๒๘ 

 

นางปาลิดา   คำพิบูลย                   รายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร    
นายกเทศมนตรี                            จำนวน 32,๐๐๐ บาท โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้      

            หลักการ การโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป  

                                               งบประมาณพ.ศ.256๗ ไปตั้งจายรายการใหม รายละเอียดดังนี้  

                                               แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ   

                                               ประเภท คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   

                                               งบประมาณท่ีอนุมัติ     จำนวน   ๑๐๐,๐๐๐   บาท 

                                               งบประมาณกอนโอน    จำนวน     68,๐๐๐   บาท 

                                               จำนวนเงินท่ีโอนลด     จำนวน     32,000   บาท 

                                               งบประมาณหลังโอน    จำนวน     36,๐๐๐    บาท 

                                                            โอนตั้งจายรายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

                                             งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ                  

                                               คอมพิวเตอร โครงการ/รายการ เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือ  

                                               ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการภายในกองคลัง   

                                               ปรากฏตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ  

                                               และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกอบดวย   

                                               รายการดังนี้ 

                                                         เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 *   
                                             (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 32,000 บาท 
                                                คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

                                                - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 แกนหลัก (8 core)       

                                                และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ  

                                                นาิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 

                                                Boost หรือ Max Boost โดยมีความเร็วสัญญาณนาิกาสูงสุด         

                                                ไมนอยกวา 4.4 GHz จำนวน 1 หนวย 

                                                - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ Cache   

                                                Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB        

                                                - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง  

                                                หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

                                                1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจำ  

                                                ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 

                                                2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล  

                                                กลางแบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจำ  

                                                หลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 

                                                3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช             

                                                หนวยความจำหลกัในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 

                                                - มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย  

                                                กวา 8 GB 



๒๙ 

 

นางปาลิดา   คำพิบูลย                    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา  

นายกเทศมนตรี                             2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 500   

                                                GB จำนวน 1 หนวย 

                                                 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ   

                                                10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 

                                                 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3   

                                                 ชอง 

                                                 - มีแปนพิมพและเมาส 

                                                 - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จำนวน 1 หนวย 

                                                            เหตุผล เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการภายในกองคลัง ใหเกิด  

                                                 ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจาย  

                                                 ประจำปงบประมาณพ.ศ.256๗ ไปตั้งจายเปนรายการใหม  ในหมวด  

                                                 คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหเกิดประโยชนตอทางราชการ  

                                                 ตอไป โดยอาศัยอำนาจตามความใน ขอ 27 แหงระเบียบกระทรวง  

                                                 มหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

                                                 พ.ศ.2563 ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบล        

                                                 โนนสูงเปลือย เพ่ือพิจารณาตอไป ขอแสดงความนับถือ  ลงชื่อ                                            

                                                 นางปาลิดา คำพิบูลย นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย ผูเสนอ 

นายไพบูลย   แฝงเมืองคุก                     - ขอบคุณทานนายกฯครับ ตามท่ีทานไดเสนอญัตติมา               ประธานสภา
เทศบาล                      แลวนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด มีขอสงสัย หรือซักถาม ประเด็น  
                                                 ใดหรือไมครับ ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
                                                                - สมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบอนุมัติโอนลดเงิน  

                                                 งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.256๗ ไปตั้งจายเปน  

                                                 รายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร โปรดยก  

          มือข้ึนครับ   

มติท่ีประชุม             - เห็นชอบอนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจาย  

                                               ประจำปงบประมาณพ.ศ.256๗ ไปตั้งจายเปนรายการใหม           

                                               ในหมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร   

                                               เห็นชอบ      11     เสียง  

                    ไมเห็นชอบ      -     เสียง                  
           งดออกเสียง     -     เสียง 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                           - ตอไปเปนการพิจารณา ญัตติที่ 13 นะครับ เรื่องขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล                      โอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.256๗ เพ่ือตั้ง  
                                                 จายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน    
                                                 (กองคลัง) เชิญทานนายกเทศมนตรี เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภา ครับ                       

 



๓๐ 

 

นางปาลิดา   คำพิบูลย                            - เร ียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู  เข าร วม

นายกเทศมนตรี                                       ประชุมทุกทาน ขาพเจานางปาลิดา คำพิบูลย ตำแหนง นายกเทศมนตรี   

                                                 ตำบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณ  

                                                 รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๗ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม      

                                                 ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน จำนวน ๓๖,๐๐๐   

                                                 บาท โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

                                                      หลักการ การโอนลดเงินงบประมาณรายจายประจำป  
                                                 งบประมาณพ.ศ.256๗ ไปตั้งจายรายการใหม รายละเอียดดังนี้  

                       โอนลด แผนงาน บริหารท่ัวไป งาน บริหารงานคลัง   

                                                 งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท คาบำรุงรักษาและปรับปรุง  

                                                 ครุภัณฑ   

                                                 งบประมาณท่ีอนุมัติ     จำนวน   ๑๐๐,๐๐๐   บาท 

                                                 งบประมาณกอนโอน    จำนวน     ๓๖,๐๐๐   บาท 

                                                 จำนวนเงินท่ีโอนลด     จำนวน     ๓๖,000   บาท 

                                                 งบประมาณหลงัโอน    จำนวน              ๐   บาท 

                                                               โอนตัง้จายเปนรายการใหม แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

                                                 งาน บริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ  

                                                 สำนักงาน โครงการ/รายการ เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือ  

                                                 ครุภัณฑสำนักงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการภายในกองคลัง ปรากฏ  

                                                 ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ  

                                                 สำนักงาน ฉบับเดือน ธันวาคม  256๕ ประกอบดวย รายการดังนี้ 

                                              1.เครื่องปรับอากาศขนาด ๒๖๐๐๐ BTU ราคา ๓๖,000 บาท   

                                              (แบบแขวน) 

                                                 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

                                                 1.ขนาดท่ีกำหนดเปนขนาดไมต่ำกวา 26000 BTU  
                                                 2.ราคารท่ีกำหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดตั้งแลว 

                                                             เหตุผล เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการภายในกองคลัง ใหเกิด  
                                                 ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจาย  
                                                 ประจำปงบประมาณพ.ศ.256๗ ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด  
                                                 คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอทางราชการ  
                                                 ตอไป โดยอาศัยอำนาจตามความใน ขอ 27 แหงระเบียบกระทรวง   
                                                 มหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
                                                 พ.ศ.2563 ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง  
                                                 เปลือย เพ่ือพิจารณาตอไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ  นางปาลิดา     
                                                 คำพิบูลย นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย ผูเสนอ 

      
            

 



๓๑ 

 

นายไพบูลย   แฝงเมืองคุก                      - ขอบคุณทานนายกฯครับ ตามท่ีทานไดเสนอญัตติมา               ประธานสภา
เทศบาล                      แลวนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด มีขอสงสัย หรือซักถาม ประเด็น  
                                                 ใดหรือไมครับ ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
                                                                 - สมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบอนุมัติโอนลดเงิน  

                                                 งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.256๗ ไปตั้งจายเปน  

                                                 รายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน โปรดยกมือครับ   

มติท่ีประชุม              - เห็นชอบอนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจาย  

                                               ประจำปงบประมาณพ.ศ.256๗ ไปตั้งจายเปนรายการใหม           

                                               ในหมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน     

                                               เห็นชอบ      11     เสียง  

                    ไมเห็นชอบ      -     เสียง                  
           งดออกเสียง     -     เสียง 

 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                             - ตอไปเปนการพิจารณา ญัตติที่ 14 นะครับ เรื่องขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล                      โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.256๗ เพ่ือตั้ง 
                                                 จายเปนรายการใหม เชิญทานนายกเทศมนตรี เสนอญัตติตอท่ีประชุม  

                                                 สภาแหงนี้ ครับ                       

นางปาลิดา   คำพิบูลย                                - เรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ญัตติท่ี 14 – 16             

นายกเทศมนตรี                             ขอมอบหมายใหทานรองนายกเทศมนตรี ทานมนัส โมดำ  เปนผูเสนอ  

                                                  ญัตติคะ ขอบคุณคะ                   

 

นายมนัส   โมดำ                                      - เร ียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู  เข าร วม                                   

รองนายกเทศมนตรี                         ประชุมทุกทาน ขาพเจา นายมนัส โมดำ ตำแหนงรองนายกเทศมนตรี  

                                                 เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงิน  

                                                 งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๗ เพ่ือตั้งจายเปน  

                                                 รายการใหม โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้      

                                                             หลักการ ดวยคณะผูบริหารเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย        
                                                 มีความประสงคจะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.  
                                                 2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบ  
                                                 แยกสวน ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจาก  
                                                 เครื่องปรับอากาศภายในศูนยจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลชำรุด   
                                                 ดังนั้นกองชางจึงขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย   
                                                 ในการโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2567 ดังนี้ เพ่ือตั้ง  
                                                 จายเปนรายการใหม                        
 
   
 



๓๒ 

 

นายมนัส   โมดำ                                         - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไป  รอง
นายกเทศมนตรี                        เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ  
                                                 สำนักงาน จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ  
                                                 แขวน) ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคา 25,700 บาท   
                                                 ท้ังนี้เปนราคาท่ีกำหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน  
                                                 ธันวาคม 2565  
                                                 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

                                                 1.ขนาดท่ีกำหนดเปนขนาดไมต่ำกวา 15,000 บีทียู  
                                                 2.ราคารท่ีกำหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดตั้งแลว 
                                                 3.เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไมเกิน   
                                                 40,000  บีทียู ตองไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ  
                                                 ฉลากประหยัดไฟฟา เบอร 5 
                                                 4.ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสง  
                                                 ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
                                                 5.มีความหนวงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร 
                                                 6.การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ 3)   
                                                 นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพ่ือเปนการประหยัด  
                                                 พลังงานควรพิจารณาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศท่ีมีคาประสิทธิภาพ  
                                                 พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 
                                                 7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
                                                    (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณดังนี้  
                                                         สวิตซ 1 ตวั  
                                                         ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว  4  เมตร  
                                                         สายไฟไมเกิน  15  เมตร 
                                                 8.คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจาก  
                                                 ราคาเครื่องปรับอากาศ) 
                                                     (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือหรือชนิดแขวน 
                                                         ขนาดไมต่ำกวา  13,000  บีทียู   4,000  บาท 
                                                         ขนาดไมต่ำกวา  40,000  บีทียู   5,500  บาท 
                                                     (2) ชนิดตูตั้งพ้ืน 
                                                         ขนาดไมต่ำกวา  33,000  บีทียู   5,000  บาท 
                                                         ขนาดไมต่ำกวา  42,000  บีทียู   6,000  บาท 
                                                     (3) ชนิดติดผนัง 
                                                      ขนาด 12,000 – 24,000 บาท บีทียู  6,000  บาท              
                                                              เหตุผล เพ่ือใหการปฏิบัติ เปนไปตามระเบยีบกระทรวง   
                                                 มหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
                                                 พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 ความวา การโอนเงินงบประมาณรายจาย  
                                                 ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ   
                                                 คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติ  



๓๓ 

 

นายมนัส   โมดำ                            ของสภาทองถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา นายมนัส  โมดำ         รอง
นายกเทศมนตรี                        รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบล        
                                                 โนนสูงเปลือย  

นายไพบูลย   แฝงเมืองคุก                                    - ขอบคุณทานรองนายกฯครับ ตามท่ีทานไดเสนอญัตติมา               
ประธานสภาเทศบาล                      แลวนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด มีขอสงสัย หรือซักถาม ประเด็น  
                                                 ใดหรือไมครับ ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
                                                                  - สมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบอนุมัติโอนเงิน  

                                                 งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.256๗ ไปตั้งจายเปน  

                                                 รายการใหม โปรดยกมือครับ   

มติท่ีประชุม               - เห็นชอบอนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจาย  

                                               ประจำปงบประมาณพ.ศ.256๗ ไปตั้งจายเปนรายการใหม                                             

เห็นชอบ      11     เสียง  

                    ไมเห็นชอบ      -     เสียง                  
           งดออกเสียง     -     เสียง 

 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                              - ตอไปเปนการพิจารณา ญัตติท่ี 15 นะครับ เรื่องขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล                      โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.256๗ เพ่ือตั้ง 
                                                 จายเปนรายการใหม เชิญทานรองนายกฯ เสนอญัตติตอท่ีประชุมครับ                       
 
นายมนัส   โมดำ                                      - เร ียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู  เข าร วม                                   

รองนายกเทศมนตรี                         ประชุมทุกทาน ขาพเจา นายมนัส โมดำ ตำแหนงรองนายกเทศมนตรี  

                                                 เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงิน  

                                                 งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๗ เพ่ือตั้งจายเปน  

                                                 รายการใหม โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้      

                                                             หลักการ ดวยคณะผูบริหารเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย        
                                                 มีความประสงคจะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.  
                                                 2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปมลม เพ่ือใชใน  
                                                 ศูนยจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ดังนั้นกองชางจึงขอความเห็นชอบ 
                                                 ตอสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ในการโอนเงินงบประมาณรายจาย 
                                                 ประจำป พ.ศ.2567 ดังนี้ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
                                                                - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไป  
                                                 เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (ครุภัณฑอ่ืน) จัดซ้ือปมลม จำนวน    
                                                 1  เครื่อง ราคา 15,000 บาท ตั้งซ้ือในราคาทองถ่ิน เนื่องจาก         
                                                 ไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสำนักงบประมาณ  
                      
 
   
 



๓๔ 

 

นายมนัส   โมดำ                           คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
นายกเทศมนตรี                             ปมลม  2  สูบ ขนาดความจุถัง 150 L มอเตอร 3 HP 220 V 
                                                 โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและประปา หมวด     
                                                 คาวัสดุ ประเภทวัสดุกอสราง งบประมาณตั้งไว 200,000 บาท   
                                                 คงเหลือกอนโอน 116,045  บาท โอนลดจำนวน 15,000  บาท  
                                                 คงเหลือหลังโอน  101,045  บาท 
                                                              เหตุผล เพ่ือใหการปฏิบัติ เปนไปตามระเบยีบกระทรวง   
                                                 มหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
                                                 พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 ความวา การโอนเงินงบประมาณรายจาย  
                                                 ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ   
                                                 คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติ  
                                                 ของสภาทองถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา นายมนัส  โมดำ              
                                                 รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบล        
                                                 โนนสูงเปลือย  

นายไพบูลย   แฝงเมืองคุก                                    - ขอบคุณทานรองนายกฯครับ ตามท่ีทานไดเสนอญัตติมา               
ประธานสภาเทศบาล                      แลวนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด มีขอสงสัย หรือซักถาม ประเด็น  
                                                 ใดหรือไมครับ ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
                                                                  - สมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบอนุมัติโอนเงิน  

                                                 งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณพ.ศ.256๗ ไปตั้งจายเปน  

                                                 รายการใหม โปรดยกมือครับ   

มติท่ีประชุม               - เห็นชอบอนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจาย  

                                               ประจำปงบประมาณพ.ศ.256๗ ไปตั้งจายเปนรายการใหม                                             

เห็นชอบ      11     เสียง  

                    ไมเห็นชอบ      -     เสียง                  
           งดออกเสียง     -     เสียง 

 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                               - ตอไปเปนการพิจารณา ญัตติท่ี 16 นะครับ เรื่องขอ
ประธานสภาเทศบาล                      เสนอญัตติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำป  
                                                 งบประมาณ พ.ศ. 2567 เชิญทานรองนายกฯ เสนอญัตติครับ                       
 
นายมนัส   โมดำ                                        - เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู เขารวม                                   

รองนายกเทศมนตรี                         ประชุมทุกทาน ผูบริหารเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ขอเสนอญัตติ    

                                                 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำป  

                                                 งบประมาณ พ.ศ.2567 ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน  

                                                 และประถมศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องปม  

                                                 น้ำ โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

                                                              



๓๕ 

 

นายมนัส   โมดำ                                          หลักการ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย    รอง

นายกเทศมนตรี                            เพ่ือเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน ประจำป  

                                                 งบประมาณ พ.ศ. 2567  

                  เหตุผล เนื่องจาก คำชี้แจงท่ีตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณ  

                                                       รายจาย พ.ศ. 2567 ไมตรงตามครุภัณฑท่ีจะจัดซ้ือ จึงมีความจำเปนตอง  

                                                 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงดังกลาว ดังนี้  

                                                     เดิม  แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรยีนและ  
                                                 ประถมศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องปมน้ำ   
                                                     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปมน้ำประปา (ซัมเมอรส) ขนาด 2 นิ้ว          
                                                     1.5 แรงมา (พรอมติดตั้ง) ราคา 12,000 บาท จำนวน 1 ชุด ท้ังนี้เปน  
                                                     ราคาท่ีไมไดกำหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงมีความจำเปน  
                                                     ตองจัดจาง ตามราคาทองตลาดในปจจุบันโดยประหยัด 

                                                 ใหม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ  

                            ประถมศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องปมน้ำ   

                               เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปมน้ำแบบอัตโนมัติ แรงดันคงท่ี ขนาด 300        

                               วัตต ระยะการดูดน้ำสูงสุด 8 เมตร ระยะการสงน้ำสูงสุด 20 เมตร ขนาด  

                              ทอดูดและจาย 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) นิ้ว 1.5 แรงมา (พรอมติดตั้ง) ราคา   

                              12,000 บาท จำนวน 1 ชุด ท้ังนี้เปนราคาท่ีไมไดกำหนดไวในบัญชีราคา   

                              มาตรฐานครุภัณฑ จึงมีความจำเปนตองจัดซ้ือ ตามราคาทองตลาดใน  

                              ปจจบุันโดยประหยัด 

                                                              ขอระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย  

                                                    วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4   
                                               การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 29 “การแกไข  
                                               เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน ท่ีทำใหลักษณะ   
                                               ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง   ใหเปน  
                                               อำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจากสภา  
                                               เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เพ่ือเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  
                                               รายจายในงบลงทุน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังกลาวขางตน 
                                                                ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย          

                                               เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายจูมพจน   

                                               จันทรเสนา รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรี  

                                               ตำบลโนนสูงเปลือย 

 
นายไพบูลย   แฝงเมืองคุก                               - เนื่องดวยมีญัตติดวนจำนวน 2 ญัตติ ท่ีจะขอนำเขา        
ประธานสภาเทศบาล                      ท่ีประชุม จึงอยากจะใหฝายเลขานุการสภาไดชี้แจงทำความเขาใจกับ  
                                                 ทางสภาและผูเขารวมประชุมทุกทานไดทราบ เชิญครับ 

 



๓๖ 

 

นายธรรมปพน  แกวมุงคุณ                             - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุม
เลขานุการสภาเทศบาล                    ทุกทานครับ ตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภา ขอท่ี 38  ญัตติท่ี  
                                                 สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอตอประธานสภาตองเสนอลวงหนาไมนอย  
                                                 กวา 5 วัน และมีสมาชิกสภารับรองอยางนอย 2 คน ในสวนของญัตติ   
                                                 ท่ีฝายบริหารเสนอในชวงทายนี้ ก็สามารถดำเนินการไดตามขอ 38 (3)  
                                                 ครับ ขอนำเรียนเบื้องตนเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ     

  
นายไพบูลย   แฝงเมืองคุก                               - ขอบคุณทานเลขานุการสภาครับ ตามท่ีเลขานุการสภา        
ประธานสภาเทศบาล                      ไดชี้แจงขอระเบียบในท่ีประชุมแลว ผมจึงอยากจะขอมติท่ีประชุม      
                                                 นะครับวา ญัตติท่ี 17 เรื่อง ขออนุมัติตอสัญญาเชาอสังหาริมทรัพย  
                                                 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (โรงฆาสัตว) ท่ีประชุมจะใหนำเขาเพ่ือ  
                                                 พิจารณาหรือไมครับ ทานใดเห็นชอบใหนำเขาท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  
                                                 โปรดยกมือข้ึนครับ 
 
มติท่ีประชุม                                 เห็นชอบ      11     เสียง  

                    ไมเห็นชอบ      -     เสียง                  
           งดออกเสียง     -     เสียง 
 
นายไพบูลย   แฝงเมืองคุก                               - ตอไปเปนการพิจารณาญัตติท่ี 17 เรื่อง ขออนุมัติ         
ประธานสภาเทศบาล                      ตอสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
                                                 (โรงฆาสัตว) เชิญทานนายกเทศมนตรี เสนอญัตติตอท่ีประชุมครับ 
 
นางปาลิดา   คำพิบูลย                                   - เรยีนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวม                                   

นายกเทศมนตรี                              ประชุมทุกทาน ขาพเจานางปาลิดา คำพิบูลย ตำแหนงนายกเทศมนตรี  
                                                 ตำบลโนนสูงเปลอืย ขอเสนอญัตติขออนุมัติตอสัญญาเชาอสงัหา        
                                                 ริมทรัพย ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (โรงฆาสัตว) โดยมีหลักการ  
                                                 และเหตุผลดังนี้ 
                                                              หลักการ ตามระเบียบระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหา  
                                                 ประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2543      
                                                 ขอ 23 หากผูเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                                                 ประสงคจะตออายุสัญญาเชาใหทองถ่ินแจงใหผูเชาใหยื่นคำขอตออายุ                                
                                                 สัญญาเชาพรอมท้ังเสนอประโยชนตอบแทนใหองคกรปกครองสวน  
                                                 ทองถ่ินพิจารณากอนท่ีสัญญาเชาเดิมจะสิ้นสุดไมนอยกวาหกสิบวัน      
                                                 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาคำขอดังกลาว ถาเปนตาม  
                                                 หลักเกณฑตามขอ 15 (2) แลวเสนอผูมีอำนาจอนุมัติตามขอ 19 การ   
                                                 ตอสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

                            1)มีกำหนดไมเกินสามป ใหผูบริหารทองถ่ินเปนผูมีอำนาจอนุมัติ          

                            2)มีกำหนดเกินสามปใหสภาทองถ่ินเปนผูอนุมัต ิ

                                                         



๓๗ 

 

นางปาลิดา   คำพิบูลย                                         เหตุผล เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ไดทำสัญญาเชา      
นายกเทศมนตรี                               โรงฆาสัตว กับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนด  
                                                 ระยะเวลาเชาโรงฆาสัตว 9 ป ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558          
                                                 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2567 ซ่ึงใกลหมดสัญญาเชาโรงฆาสัตวแลว                         
                                                 ดังนั้น คณะกรรมการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของเทศบาลตำบล  
                                                 โนนสูงเปลือย ไดมีมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 1/2566  เม่ือวันท่ี 15   
                                                 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ    
                                                 ฯ) ใหตอสัญญาเชาโรงฆาสัตวกับบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด   
                                                 (มหาชน) ระยะเวลา 12 ป ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม  
                                                 ระเบียบฯ ขอ 19 (2) มีกำหนดเกินสามป ใหสภาทองถ่ินเปนผูอนุมัติ 
                                                 ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย       
                                                 เพ่ือพิจารณาตอไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นางปาลิดา คำพิบูลย 
           นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย 

นายไพบูลย   แฝงเมืองคุก                                    - ขอบคุณทานนายกฯครับ ตามท่ีทานไดเสนอญัตติมาแลว               
ประธานสภาเทศบาล                      นั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด มีขอสงสัย หรือซักถามประเด็นใด  
                                                 หรือไมครับ เชิญทานสุนทร  นาใจเย็นครับ 

นายสุนทร   นาใจเย็น                                        - เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบริหาร เจาหนาท่ี               
สมาชิกสภาเทศบาล                       ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายสุนทร  นาใจเย็น สมาชิกสภา  
                                                 เทศบาล ขอสอบถามวาอัตราคาเชายังเปนอัตราเดิม หรือมีการเพ่ิมข้ึน  
                                                 หรือไมอยางไรครับ ขอบคุณครับ 
 
นางปาลิดา   คำพิบูลย                                    - เรียนทานประธานสภา ขอเรียนใหท่ีประชุมทราบวา  
นายกเทศมนตรี                              อัตราคาเชาเดิมท่ีเราเรียกเก็บรายเดือนอยูท่ี 48,400 บาท เม่ือวานได 
                                                 มีการประชุมและคณะกรรมการ 9 ทาน ไดมีมติวา ใหอัตราคาเชา    
                                                 รายเดือนเพ่ิมข้ึน 3 เปอรเซ็นต ตามอัตราเงินเฟอ ซ่ึงจะเปนยอด   
                                                 49,852 บาท แตในท่ีประชุมมีความคิดเห็นวา อยากใหเปนตัวเลข  
                                                 กลมๆเพ่ือจะไดคำนวณไดงาย จึงลงมติกันวาใหเปนยอด 49,800   
                                                 บาทและทุกๆ 3 ป จะเก็บเพ่ิมอีก 10 เปอรเซ็นต ไปจนครบ 12 ป    
                                                 ขอนำเรียนใหท่ีประชุมทราบคะ 
 
นายไพบูลย   แฝงเมืองคุก                                    - ขอบคุณทานนายกฯท่ีไดตอบขอซักถามครับ ขอเชิญ               
ประธานสภาเทศบาล                      ผูอำนวยการกองคลัง ไดชี้แจงในสวนของอัตราคาเชาเดิมและคาเชา  
                                                 ใหม ในทุกๆ 3 ป ตามท่ีไดมีมติในท่ีประชุมแลว เชิญครับ 
 
นางสุชาดา    จอดนอก                                  - เรียน ทานประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบริหาร 
ผูอำนวยการกองคลัง                         และผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ดิฉันนางสุชาดา  จอดนอก ผูอำนวยการ  
                                                     กองคลัง ขอนำเรียนชี้แจงดังนี้คะ  สัญญาเชาเดิม เริ่มวันท่ี 1 เมษายน   
                                                 2558 – 30 เมษายน 2567 ระยาเวลารวม 9 ป ปท่ี 1 – 3 เก็บคา  
                                                 เชาในอัตรา 40,000 บาท ปท่ี 4 – 6 เก็บคาเชาในอัตรา 40,400   



๓๘ 

 

นางสุชาดา    จอดนอก                    บาท ปท่ี 7 – 9 เก็บคาเชาในอัตรา 48,400 บาท  และตามมติท่ี  
ผูอำนวยการกองคลัง                        ประชมุ ท่ีไดมีการประชุมกันลาสุด ไดมีมติท่ีประชุมวา ปท่ี 1 – 3      
                                                 เก็บคาเชาในอัตรา  49,800 บาท ปท่ี 4 – 6 เก็บคาเชาในอัตรา   
                                                 54,780 บาท ปท่ี 7 – 9 เก็บคาเชาในอัตรา 60,258 บาท  
                                                 ปท่ี 10 – 12 เก็บคาเชาในอัตรา 66,283.80 บาท ก็ขอนำเรียน      
                                                 เบื้องตนใหทุกทานไดทราบเพียงเทานี้คะ ขอบคุณคะ 
  
นายไพบูลย   แฝงเมืองคุก                                    - ขอบคุณผูอำนวยการกองคลังครับ ผมขอเพ่ิมเติมในราย               
ประธานสภาเทศบาล                      ละเอียดการประชุมนะครับ คือทางเทศบาลไดมีขอตกลงกับทางบริษัท  
                                                 ซีพีอยู 2 ขอนะครับวา ขอท่ี 1 ใหดำเนินการทำบอบำบัดน้ำเสีย และ  
                                                 ขอท่ี 2 รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษาในสวนของถนนทางเขาบริษัท ก็ถือ  
                                                 เปนมติท่ีรับรูรับทราบรวมกันนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  
                                                 สงสัย หรือซักถามประเด็นใดเพ่ิมเติมหรือไมครับ ถาไมมีผมจะขอมติ    
                                                 ท่ีประชุมนะครับ 
                                                                   - สมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบอนุมัติตอสัญญา   
                                                 เชาอสังหาริมทรัพย ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (โรงฆาสัตว)   
                                                 โปรดยกมือครับ   

มติท่ีประชุม                                               - เห็นชอบอนุมัติตอสัญญาเชาอสังหาริมทรัพย         
                                              ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (โรงฆาสัตว)                                        
                                               เห็นชอบ      11     เสียง  
                    ไมเห็นชอบ      -     เสียง                  
           งดออกเสียง     -     เสียง 
 
นายไพบูลย   แฝงเมืองคุก                               - ตอไปเปนญัตติดวน ญัตติท่ี 18 ก็อยากจะหารือกับทาง 
ประธานสภาเทศบาล                      สมาชิกสภาเทศบาลนะครับ เปนญัตติเก่ียวกับการกอสรางเข่ือน  
                                                 ปองกันตลิ่งลำน้ำมอนะครับ รายละเอียดขอเชิญทางฝายบริหารได  
                                                 ชี้แจงตอท่ีประชุมดวยครับ เชิญครับ 
 
นายมนัส   โมดำ                                         - เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกทานครับ  
รองนายกเทศมนตรี                         ดวยสำนักงานโยธาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ขอสงมอบทรัพยสิน     
                                                 สิ่งปลูกสราง โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งลำน้ำมอ ต.เมืองใหม   
                                                 อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โครงการท่ี 1 สรางเข่ือนปองกันตลิ่ง    
                                                 ลำน้ำมอ บานโนนสูงเปลือย หมูท่ี 1 และบานสันติสุข หมูท่ี 13 ระยะ  
                                                 ท่ี 1 เปนเงินท้ังสิ้น 19,500,000 บาท คากอสรางเปนเงินงบผูกพัน  
                                                 ขามป ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน  3,900,000  บาท  
                                                 และงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวนเงิน  15,600,000 บาท โดยมี  
                                                 บริษัทมานะรุงเรืองทรัพย จำกัด เปนผูรับจางตามสัญญากอสรางเลขท่ี   
                                                 นภ 002 – 065/2559 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2559  วงเงิน   
                                                 16,542,000 บาท ซ่ึงไดทำการเบิกจายงบประมาณ เปนจำนวนเงิน   
                                                 6,517,548 บาท และจังหวัดหนองบัวลำภูไดยกเลิกสัญญาดังกลาว   



๓๙ 

 

นายมนัส   โมดำ                            โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ำภายในประเทศ รายการ  
รองนายกเทศมนตรี                         ผูกพันใหม (ปเดียวกัน) เข่ือนปองกันตลิ่งลำน้ำมอบานโนนสูงเปลือย 
                                                 ต.เมืองใหม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ปงบประมาณ พ.ศ.2564                            
                                                 เปนจำนวนเงิน 2 ลานบาทถวน เพ่ือดำเนินการกอสรางใหแลวเสร็จ  
                                                 โดยมีหางหุนสวนจำกัดทรัพยอนันตเกษตรกอสราง เปนผูรับจาง ตาม  
                                                 สัญญาจางกอสราง ท่ี นภ 002 – 045/2565 ลงวันท่ี 23  มีนาคม    
                                                 2565 และสัญญาแกไขเพ่ิมเติม วันท่ี 1 กรกฎาคม  2565 วงเงิน   
                                                 9,690,000 บาทถวน และมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน  
                                                 กอสรางไดตรวจรับงานไวเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี  24  พฤศจิกายน   
                                                 2565 จังหวัดหนองบัวลำภู ไดนำสิ่งปลูกสรางตามโครงการดังกลาว  
                                                 ข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุประเภททะเบียนสิ่งปลูกสรางของรัฐ ท่ีปลูกอยู  
                                                 พ้ืนท่ีดินท่ีไมใชท่ีราชพัสดุ (ในท่ีสาธารณประโยชน ต.เมืองใหม           
                                                 อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ) ไวเปนลำดับท่ี 649 เรียบรอยแลว   
                                                 ตามสิ่งท่ีสงมาดวย และเพ่ือใหทรัพยสินสิ่งปลูกสรางโครงการกอสราง  
                                                 ดังกลาว ไดรับการดูแลและบำรุงรักษาใหอยูในสภาพดี พรอมท่ีจะใช  
                                                 งานไดตลอดเวลาและเปนประโยชนกับประชาชนในทองถ่ินจังหวัด  
                                                 หนองบัวลำภู จึงขอโอนทรัพยสินท่ีไดจัดหาโดยงบประมาณดังกลาว     
                                                 ใหเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เพ่ือดูแลรับผิดชอบ ใชประโยชนและ 
                                                 บริหารจัดการตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ อ.ศรีบุญเรือง      
                                                 จึงขอแจงเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เพ่ือลงนามในบันทึกการโอน  
                                                 พัสดุ รายละเอียดตามสิ่งปลูกสรางท่ีแนบมาดวย อนึ่ง หากเทศบาล  
                                                 ตำบลโนนสูงเปลอืยไดลงนามเรียบรอยแลวใหสงบันทึกดังกลาวคืน  
                                                 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูจำนวน 1 ชุด 
                                               พรอมท้ังใหดำเนินการขอใหสิ่งปลูกสรางโครงการดังกลาวกับธนารักษ 
                                                 พ้ืนท่ีหนองบัวลำภูตอไป งบประมาณตัวนี้โดนท้ิงงานไปนานแลว ก็พ่ึง  
                                                 จะมาทำใหแลงเสร็จเม่ือปท่ีแลว และสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง   
                                                 จะมอบพ้ืนท่ีใหทางเราดูแล หากชำรุดเสียหายก็สามารถใชงบประมาณ 
                                                 ตัวนี้ไปปรังปรุงแกไขในเขตพ้ืนท่ีของเราได จึงขอแจงใหประธานสภา  
                                                 และสมาชิกสภาทุกทานไดทราบในเบื้องตนครับ ขอบคุณมากครับ 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก               - ขอบคุณทานรองนายกเทศมนตรีครับ ตามท่ีทานรอง  

ประธานสภาเทศบาล รองนายกไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น ซ่ึงญัตตินี่เปนเรื่องเก่ียวกับ   
                                                 การสงมอบ – รับมอบโครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งลำน้ำมอ    
                                                 บานโนนสูงเปลือย และกอนท่ีจะนำเขาท่ีประชุม ผมก็อยากจะขอมติ  
                                                 จากท่ีประชุมนะครับวาจะนำเขาท่ีประชุมหรือไม หรือสมาชิกสภามี  
                                                 ความคิดเห็นอยางไร เชิญสอบถามหรือชี้แนะไดเลยครับ เชิญทานรอง 
                                                 ประธานสภา ทานถนอม ไตรเสนีย ครับ 
 
 
 



๔๐ 

 

นายถนอม   ไตรเสนีย      - เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายถนอม  ไตรเสนีย 
รองประธานสภาเทศบาล                 รองประธานสภาฯ ผมขอสอบถามวา ถาหากทางเรารับมอบโครงการ  
                                                 กอสรางมาแลว หากมีการชำรุดเสียหายเกิดข้ึน ทางสำนักโยธาธิการ  
                                                 และผังเมืองจะมีงบประมาณในการซอมแซมมาใหเราหรือไม หรือเรา 
                                                 จะตองใชงบประมาณของตนเองในการบำรุงดูแลรักษา ซ่ึงเปนจำนวน  
                                                 เงินท่ีไมนอยเลย  ก็อยากจะทราบขอมูลในสวนนี้ดวยครับ ขอบคุณครับ      

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                - ขอบคุณทานรองประธานสภาฯครับ เช ิญทานนายก 

ประธานสภาเทศบาล                       เทศมนตรี ตอบขอซักถามครับ 

นางปาลิดา   คำพิบูลย                                    - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี                            คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันขอนำเรียนวา จากท่ี 
                                                 ดิฉันไดเขารวมการประชุมสันนิบาตเทศบาลอยูบอยครั้ง จะเห็นไดวา 
                                                 เรื่องการสงมอบโครงการตางๆจากสวนกลาง หรือหลายๆหนวยงาน    
                                                 ยังเปนขอซักถามกันอยูตลอดวา เราจำเปนตองรับโอนหรือไม หรือ     
                                                 ถาหากไมรับ จะไดหรือไม ซ่ึงทางดิฉันเองก็ไมสามารถตอบไดในทันที    
                                                 ก็อยากจะขอขอมูลจากทางเลขานุการสภาไดชี้แจงในสวนนี้เพ่ิมเติม    
                                                 ใหดวยคะ ขอบคุณคะ 

นายธรรมปพน  แกวมุงคุณ                - เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู บริหาร  

ประธานสภาเทศบาล         เจาหนาท่ีทุกทาน สำหรับเรื่องการรับโอนทรัพยสินท่ีมีภาระผูกพัน        

                                                 ก็เปนอำนาจของสภาเทศบาล หลายๆแหงท่ีเกิดปญหา บางครั้งเกิดจาก 

                                                 การไมไดพูดคุยหรือชี้แจงขอมูลตอกันอยางละเอียด จะเปนการดี       

                                                 ถาหากไดมีการสอบถามหรือชี้แจงขอมูลกอนท่ีจะมีการรับโอนครับ   

                                                 ขอบคุณครับ 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                - ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯครับ เชิญผูอำนวยการ  

ประธานสภาเทศบาล                       กองชาง ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นายเอกภพ    ดารีย                                      - เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร   

ผูอำนวยการกองชาง                       ผมนายเอกภพ  ดารีย ผูอำนวยการกองชาง ขอนำเรียนวา ขอแรก           

                                                 หลักเกณฑหลักจากดำเนินการกอสรางเสร็จ ปกติจะมีประกันสัญญา    

                                                 2 ป ในกรณีของโครงสราง ซ่ึงทางผูรับจางจะตองดำเนินการซอมแซม  

                                                 ตามวงเงินประกันสัญญาท่ีไดระบุไวในสัญญา ขอท่ี 2 เก่ียวกับท่ีทาน  

                                                 ประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯไดสอบถามมาเก่ียวกับการซอมบำรุง  

                                                 ปจจุบันในการรับโอนโครงการขนาดใหญ ทางกรมสงเสริมการปกครอง  

                                                 ทองถ่ินไดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เสนองบประมาณในการ 

                                                 ซอมแซม โดยของบเงินอุดหนุนประจำป ในกรณีท่ีแตละอปท.ไมมี 

                                                 ศักยภาพในการซอมแซม ขออนุญาตนำเรียนเบื้องตนเพียงเทานี้ครับ 

              



๔๑ 

 

 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                 -  ขอบค ุณท านผอ.กองช างคร ับ สร ุปแล วโครงการ 

ประธานสภาเทศบาล         โครงสรางท่ีใหญขนาดนี้ คงตองใชงบประมาณจำนวนไมนอย ศักยภาพ  

                                                ของเราก็คงจะไมถึง ดวยงบประมาณท่ีมีอยางจำกัด แตเราก็สามารถ    

                                                ทำเรื่องเพ่ือยื่นของบประมาณในการซอมแซมไดนะครับ ทานรอง 

                                                ประธานถนอมมีอะไรสอบถาม ชี้แนะเพ่ิมเติม เชิญครับ 

นายถนอม   ไตรเสนีย                                     - เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกทาน  

รองประธานสภาเทศบาล                  ผมนายถนอม  ไตรเสนีย รองประธานสภาฯ อยากจะเสนอแนะใหทาง 

                                                คณะผูบริหารไดศึกษาขอระเบียบกฎหมายใหแนชัดกอนวาเราสามารถ   

                                                ท่ีจะรับโอนหรือไมรับไดหรือไม หากเปนไปได ก็อยากใหทางผูบริหารได  

                                                ดำเนินการประสานพูดคุยในสวนของรายละเอียดใหทราบแนชัดกอนท่ี    

                                                เราจะลงมติรับโอนหรือไม ก็อยากจะเสนอเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายไพบูลย   แฝงเมืองคุก                              - ขอบคุณทานรองประธานสภาฯครับ เชิญทานเลขานุการ

ประธานสภาเทศบาล                       สภาชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ 

 

นายธรรมปพน   แกวมุงคุณ                            - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯทุกทานครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล                   ตามท่ีทานรองประธานสภาฯไดสอบถามมานั้น  ผมก็ขอนำเรียนอยางนี้  

                                                นะครับวาถาถามวาเปนระเบียบขอกฎหมายท่ีเราจะตองรับหรือไม คือ 

                                                จริงๆแลวการถายโอนเปนขอหนึ่งในพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจ  

                                                ซ่ึงแตละกระทรวงจะมีพ้ืนท่ีหรือโครงการตางท่ีตองการใหทองถ่ินดูแล   

                                                การถายโอนตางๆไมไดทำโดยพลการ แตอยูภายใตพ.ร.บ.การกระจาย 

                                                อำนาจ การท่ีเราจะรับโอนหรือไมรับนั้นไมไดมีขอผิดขอถูก ถาทานยังไม 

                                                รับในการประชุมสภาสมัยนี้ ก็ไมเปนไร  มีขอมูลรายละเอียดพรอม 

                                                เม่ือไหร ก็คอยรับในการประชุมสมัยไดก็ไดเชนกันครับ ก็ขอนำเรียน 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก               - ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯนะครับ ขอสรุปแบบนี้

ประธานสภาเทศบาล                      แลวกันนะครับวา ผมจะยังไมนำญัตตินี้บรรจุเขาท่ีประชุม ขอเปนการ 

                                                ประชุมนอกรอบหรือเชิญเจาหนาท่ีจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง  

                                                มาใหรายละเอียดถึงหลักการและเหตุผล ทำความเขาใจกอนมีการสง  

                                                มอบ ถายโอนภารกิจนะครับ ขอเขาสูระเบียบวาระตอไปเลยนะครับ 

 

 

 

 



๔๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5                                           เรื่องอ่ืนๆ                                

 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                 - ระเบียบวาระที ่ 5 เรื ่องอื ่นๆ สมาชิกสภาฯทานใดมี  

ประธานสภาเทศบาล         ขอสงสัย คำแนะนำ หรือจะสอบถามอะไรเชิญไดเลยนะครับ เชิญทาน  

                                                 รองปลัดเทศบาล ครับ  

 
นายจักรกฤษณ   พรมเมืองเกา                            - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล         คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ตามท่ีเทศบาลตำบล 
                                       โนนสูงเปลือย ไดรับจัดสรรงบประมาณในการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศน 
                                                 เข่ือนบั้งไฟแสนระยะท่ี 1 ไปแลวนั้น ทางโยธาธิการและสวงกลางของ  
                                                 ทางจังหวัดก็มีโครงการตอเนื่องเปนระยะท่ี 2 แตตองการเอกสาร  
                                                 เพ่ิมเติมในคราวประชุมของ สปสช.ตามเอกสารท่ีแจกใหเพ่ิมเติม        
                                                 ในหนาท่ี 5 ซ่ึงมีมติท่ีประชุมในการขอความเห็นชอบของทางชุมชน    
                                                 ซ่ึงมีผูใหญบานของแตละหมูบาน เปนตัวแทนชุมชนเขารวมการประชุม  
                                                 และทางโยธาธิการก็ตองการเอกสารในการบรรจุเรื่องแจงการสนับสนุน 
                                                 งบประมาณในระยะท่ี 2 เขาสภาใหรับทราบ เพ่ือใหพิจารณาตั้ง 
                                                 งบประมาณรองรับในการบำรุงรักษาเข่ือนบั้งไฟแสน รวมถึงคาน้ำ       
                                                 คาไฟ ใหทางสภารับทราบและเปนเอกสารประกอบในการขอรับการ  
                                                 สนับสนุนงบประมาณในระยะท่ี 2 ก็เลยจะขอนำเรียนท่ีประชุมสภาฯ  
                                                 ใหรับทราบในการประชุมครั้งนี้ครับ ขอบคุณครบั  

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                  - ขอบคุณทานรองปลัดเทศบาลครับ เช ิญทานนายก   

ประธานสภาเทศบาล         เทศมนตรี ครับ 

นางปาลิดา   คำพิบูลย                  - เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร

นายกเทศมนตรี            และผูเขารวมประชุมทุกทานคะ เนื่องดวยในชวงเชาของวันนี้ ไดมี     

                                                 เจาหนาท่ีจากสำนักงานโยธาประสานมาวา วันพุธท่ี 22 พฤศจิกายน  

                                                 2566 ทางบริษัทท่ีเปนท่ีปรึกษาของสำนักงานโยธาธิการฯ จะมา  

                                                 ชี้แจงในรายละเอียดของงบประมาณจำนวน หนึ่งรอยสิบเอ็ดลานบาท  

                                                 ท่ีไดดำเนินการขอไป ดิฉันขอนำเรียนเพ่ือเรียนเชิญทุกทานในท่ีประชุม 

                                                 ไดเขารวมรับฟงขอมูลท่ีโรงแรมณัฐพงษ แกรนด หนองบัวลำภู เวลา 

                                                 ตั้งแต 08.00 น. เปนตนไปคะ เรื่องท่ี 2 คือเข่ือนบั้งไฟแสน เฟส 2  

                                                 ตอนนี้ทำเรื่องของบประมาณไป จำนวนหกสิบลานบาท สงรายละเอียด 

                                                 อะไรตางๆไปเรียบรอยแลว จะเริ่มดำเนินการไดในป พ.ศ.2568  

                                                 รายละเอียดอ่ืนๆเพ่ิมเติมจะแจงใหทราบเปนลำดับตอไป ขอบคุณคะ 

 

 



๔๓ 

 

นายไพบูลย  แฝงเมืองคุก                  - ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีท่ีไดแจงความคืบหนาใน

ประธานสภาเทศบาล                  รายละเอียดการกอสรางโครงการเข่ือนบั้งไฟแสนใหไดทราบครับ         

                                                 เชิญทานสุนทร  นาใจเย็น ครับ 

นายสุนทร   นาใจเย็น                            - เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก

สภาเทศบาล                       คณะผูบริหาร และเจาหนาท่ีทุกทานครับ ผมสุนทร  นาใจเย็น สมาชิก  

                                                สภาเทศบาล ขอสอบถามทางคณะผูบริหารในเรื่องโครงสรางพ้ืนฐาน   

                                                เก่ียวกับถนนเสนตางๆท่ีไดกันเงินงบประมาณไวเม่ือคราวสมัยประชุม 

                                                สภาครั้งท่ีผานมา ไมทราบวาปจจุบันนี้ไดดำเนินการไปถึงไหนแลว   

                                                ประชาชนก็ฝากเรื่องสอบถามมาวาเม่ือไหรจะเริ่มดำเนินการให ฝากทาง 

                                                ผูบริหารไดชี้แจงใหทราบดวยครับ ขอบคุณครับ  

นางปาลิดา   คำพิบูลย                  - เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร

นายกเทศมนตรี            และผูเขารวมประชุมทุกทานคะ ขอเรียนวางบประมาณท่ีไดทำเรื่องขอ  

                                                 กันเงินไวประมาณสามลานกวาบาท ไมไดสูญเปลา ตอนนี้ก็กำลัง 

                                                 ดำเนินการอยูเอกสารตางๆไดจัดทำข้ึนแตดิฉันก็ไดลงนามเปนท่ี  

                                                 เรียบรอยแลว ตนปงบประมาณ ไตรมาสแรก ยังไมสามารถดำเนินการ 

                                                 ในสวนของโครงการกอสรางไดนะคะ เนื่องดวยตัวงบประมาณก็ยังไม  

                                                 เขามาเต็มรอย สวนในเรื่องของครุภัณฑท่ีทานเห็นวาเสนอญัตติเขามา  

                                                 เปนจำนวนมาก ขอเรียนวา มีความจำเปนจริงๆท่ีจะตองดำเนินการ  

                                                 จัดซ้ือ เพราะอันเดิมท่ีมีอยูก็ถูกใชมานานหลายสิบป มีการใชงานอยู  

                                                 เปนประจำ ก็สึกหรอ ชำรุดเสียหายลงไปเรื่อยๆ ดิฉันไมไดนิ่งนอนใจ      

                                                 ก็พยายามหางบประมาณมาดำเนินการอยูตลอด ในสวนของความ  

                                                 คืบหนาดิฉันขอมอบใหทานรองนายก ทานมนัส และผอ.กองชาง      

                                                 แจงรายละเอียดใหไดทราบนะคะ ขอบคุณคะ 

นายมนัส   โมดำ                                       - เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผูเขารวม

ประธานสภาเทศบาล                  ประชุมทุกทานครับ ตามท่ีไดขอกันเงินไวจำนวน 8 โครงการ มีจำนวน   

                                                3 โครงการ ท่ีไดผูรับจางแลวไดแก ถนนคอนกรีตทินจอง งบประมาณ  

                                                จำนวนสี่แสนเจ็ดหม่ืนกวาบาท  โครงการท่ีสอง คือรางระบายรางยูถนน 

                                                สุขอำนวย และโครงการท่ีสามปรับระดับถนนคอนกรีตทิพยทอง ชุมชน  

                                                สันติสุข สวนโครงการท่ีอยูระหวางดำเนินการหาผูรับจางก็จะมีโครงการ 

                                                กอสรางถนนหาญโสภา ถนนแกวมาลา โครงการปรับปรุงอาคารปองกัน  

                                                และบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงโครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ หวย  

                                                บุงโงง จำนวน เกาลานเจ็ดแสนหาหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยบาท อยูใน 

                                                ข้ันตอนกำหนดราคากลาง นาจะแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม ก็จะ 

                                                ประกาศหาผูรับจางไดครับ สวนโครงการของถนนไสยราษฎรมีปญหา  



๔๔ 
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